

พ.ต.ท.พิมล คงทอง
ส.อบจ.อ.แม่พริก

อาจจะมีความเข้าใจที่ต่างกันอีกอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ตั้งงบประมาณไว้ว่าส่งเสริมผู้ยากไร้ และอุบัติภัยหลาย ๆ อย่าง ตั้งไว้เยอะเหลือเกินตั้งเข้าไว้ แต่บางครั้งในเขตจังหวัดลำปางของเพื่อนสมาชิก อาจจะไฟไหม้อาจจะโดนพายุ เพื่อนสมาชิกก็ไม่กล้าประสานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะถ้าประสานมาก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมคือให้ท้องถิ่นเขาทำ เราทำไม่ได้ ถ้าเราทำไม่ได้ผมไม่ว่าก็ไม่ต้องตั้งงบประมาณไว้ ก็เอางบประมาณส่วนนี้เอาไปใช้อย่างอื่น ผมสนับสนุน และที่ผ่านมาเคยมีเด็วยพายุ เดี่ยวไฟไหม้ เพื่อนสมาชิกลงในไลน์กลุ่ม ผมคงไม่ต้องเอ่ยนาม ว่าคงไม่ต้องประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง “คงจะได้ฮับคำตอบอย่างเก่า” ขออนุญาตพูดคำเมือง หน้าอายุเขา และหลายๆ พื้นที่ที่เพื่อนสมาชิกได้รับการร้องขอจากชาวบ้านที่โดนไฟไหม้บ้าง โดนน้ำพัดบ้าน โดนพายุ สมาชิกเราไม่กล้าไปถ้าไปแล้วเขาถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยอะไรได้บ้าง ช่วยได้แคร์อยยิ้ม และตั้งงบประมาณไว้ ท่านประธานสภาเปิดดูแล้วกัน ผมขอฝากท่านประธานสภาไว้ปรับปรุง และแพทย์ฉุกเฉินก็ตั้งไว้ พวกเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเคยไปช่วยอะไรหรือไม่ เคยไปดูแลเขาไหม ตั้งไว้ตั้งได้แต่น่าจะทำให้เป็นรูปธรรม เช่นคุณตั้งไว้ผมไม่ขัดข้อง เช่นซื้อเครื่องมือเครื่องตัดถ่าง สอบถามไปยังท้องถิ่นไหนที่เขาต้องการ เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเวลาเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเราซื้อได้อย่างนี้ ทำได้แบบนี้ ไม่ใช่ว่าเขา สดง.มาอ้างว่าผิดระเบียบ งานทุกอย่างเราทำมีวิธีผู้ก็ตั้งมีวิธีแก้ และถ้าช่วยเหลือประชาชน ยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้บ้าน ถ้าเราไปช่วยเหลือเขาแล้ว เราผิดระเบียบ กลัว สดง.ขออนุญาตถ้าเป็นพื้นที่เขตอำเภอแม่พริก กระทบจะติดคุกติดตารางแทนพวกท่านเอง ในเมื่อเราช่วยเหลือชาวบ้านแล้วผิดระเบียบ ผมพร้อมจะติดคุกติดตารางแทนชาวบ้าน ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกบางคนไม่กล้าติดคุกเหมือนผม วันนี้ผมแค่เอาเบาะ ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาปฏิทินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหลายแหละ ผมว่าทำเท่าที่จำเป็น เกี่ยวกับปฏิทินเออ แผ่นพับเออ โฆษณาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมว่าน่าจะตั้งไว้เท่าที่จำเป็น คือลดงบประมาณลงมา ผมขออนุญาตท่านประธานสภาให้ดูเอกสารได้หรือไม่

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.พิมล คงทอง
ส.อบจ.อ.แม่พริก

-เชิญท่านพิมล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมไปได้มาเมื่อสักครู่ ไม่ได้มีใครนำมาให้ ดู ๆ แล้วเกิดความจำเป็น นี่ขนาดผมไม่ได้เตรียมการเลย ผมไปเจอมา ตั้งแต่ปีไหนตั้งไว้จนเหลือเฟือ และถามว่าไปเผยแพร่ให้ใครดู ก็น่าจะตั้งไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณของทางราชการ งบประมาณของทางราชการทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นด้วย แต่ถ้าใช้แล้ว ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ผมก็ไม่ Happy ผมขอฝากท่านประธานสภาไว้เพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสึบ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

-ขอเชิญท่านณรงค์ พินธิสึบ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภาในเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ผมเชื่อแน่ว่ามีท่านสมาชิกอีกหลายท่านที่ต้องการอภิปราย เสนอแนะ ผมขออนุญาตหารือท่านประธานว่าในการ

นายณรงค์ พินธิสิป
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ดำเนินการประชุมจะให้ท่านสมาชิกหนึ่งท่านพูดอภิปรายก่อน แล้วให้ฝ่ายบริหาร
ตอบ หรือว่าอภิปรายทั้งหมดเลย แต่ผมมีข้อเสนอแนะว่าท่านน่าจะให้ท่านสมาชิกหนึ่ง
ท่านขึ้นอภิปราย หากมีท่านใดที่จะอภิปรายในประเด็นของท่านสมาชิกที่พูดไปแล้ว
สามารถอภิปรายได้ แต่ว่าถ้าคนละประเด็น ผมอยากให้ฝ่ายบริหารตอบก่อน เพราะ
เยอะ ผมเชื่อแน่ว่าท่านตอบไม่หมดหรอก อย่างเช่นท่านคมสัน จิตรมัน อภิปราย ก็
เกือบชั่วโมงแล้ว ถ้าท่านจะให้คนอื่นอภิปรายเรื่องอื่นอีก ผมเกรงว่าการดำเนินการ
ประชุมจะไม่ครอบคลุม เราจะไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง ผมขอหารือท่าน
ประธานสภา และท่านสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายจินณ์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เดี๋ยวผมจะใช้ดุลยพินิจของผมเอง จะให้ทางฝ่ายบริหารตอบ

-ขอเชิญท่านจินณ์ ฤคำฟู

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมว่าจริง ๆ แล้ว ในกรณีที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายฝ่าย
บริหารก็จะโน้ตไว้ วันนี้ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไป และฝ่ายบริหารลงมาตอบ
หากเพื่อนสมาชิกบางท่านเกิดข้อสงสัยและถามอีก ก็ต้องมาตอบเหมือนเดิมอีก ผมว่าก็
น่าจะมีเหตุผลว่าที่ท่านสมาชิกได้เสนอเมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุผลที่ดี แต่เยอะมากท่าน
ประธานสภา อยากให้ฝ่ายบริหารหรือท่านประธานสภาได้โน้ตไว้ ถ้าตรงไหนประเด็น
เดียวกันก็ตอบ ผมยังนั่งโน้ตเลย ผมว่าน่าจะดีกว่า ตอบทีเดียว เพราะยังงั้นวันนี้ผมเชื่อว่า
ขั้นตอนที่หนึ่ง รับหลักการ รับหมด ผมก็รับ แต่ขอติติง ผมว่าเราตอบทีเดียวดีหรือไม่
และให้ฝ่ายบริหารโน้ตไว้ จะได้ตอบเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะบางเรื่องอาจจะซ้ำซ้อนที่
จะต้องถาม ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านสมบุญ ฐปสะอาด

นายสมบุญ ฐปสะอาด
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมแก้ไขหน้า ๒๘๑ โครงการที่
๑๐ “ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร” แก้ไขเป็น “ขนาดผิวจราจร
๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร” นอกจากนั้นเหมือนเดิม เพราะว่าอีก ๕ เมตรจะมี
โครงการสมเด็จพระเทพเสด็จ ความกว้างหน้าจะเป็น ๕ เมตร ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านจินณ์ ฤคำฟู

นายจินณ์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมต้องขอชื่นชมเพื่อนสมาชิกขอเอ่ยนามท่านคมสัน
จิตรมัน ทำการบ้านดีมาก สามารถเรียงเปรียบเทียบงบประมาณปีที่ผ่านมากับปีนี้
ได้ลงเอียดมาก ก็เป็นเหตุเป็นผล จากบางเรื่องในฝ่ายบริการของประชาชน ในส่วนที่
ชื่นชมก็ต้องชื่นชม เพราะสืบเนื่องเมื่อวานผมไปร่วมงาน ผมสะกิดกับท่านปฏิบัติหน้าที่
นายก ปีหน้าขอให้อย่างใหญ่กว่านี้ เรื่องจัดงานแบบนี้ จริง ๆ แล้วการจัดงบประมาณที่ผ่าน
มา ถ้าให้ผมอ่านแบบท่านคมสัน จิตรมัน คงทำไม่ได้อ่านเวียนหัว ซ้ำไปซ้ำมา ไม่เข้าใจ
และอีกอย่างก่อนที่ผมจะอภิปรายผมมีข้อคิดนำเสนอในเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์ทั้งหมดทั้ง
มวล ผมคิดเฉยๆ เพราะผมไม่ได้เป็นนายก แต่ถ้าผมเป็นนายกผมจะทำ พวกวัสดุ
ครุภัณฑ์จะมีครุภัณฑ์กลาง แต่ละกองใครจะเบิก จะเป็นการควบคุมได้ง่าย แต่ที่ผ่านมา

นายจินณ์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ทุกปี ผมขอประทานโทษต้องพูดคำนี้ ผมรู้สึกจริง ๆ เหมือนฝากบ เดี่ยวจะมีการ โอนลด โอนเพิ่ม อย่างนั้นอย่างนี้ตลอด โอนลด โอนเพิ่ม เราไม่ว่ากัน ถ้าไปทำประโยชน์ และบางเรื่อง ถ้าผมไม่ศึกษาผมคงไม่รู้เรื่องอะไรเลย สืบเนื่องอีกท่านประธาน อย่างเรื่อง การท่องเที่ยวผมอยากจะให้มีเยอะ ๆ ด้วยซ้ำไป แต่ต้องมีโครงการ เพราะตรงนี้จะ เป็น รายได้แก่พี่น้องประชาชนมากมาย เรื่องการท่องเที่ยว แต่ต้องทำจริง ๆ อย่างเรื่อง คาวบอยท่านประธาน ผมไม่ติติง เพราะท่านชอบคาวบอย แต่ผมไม่ชอบ แล้วเรื่องของ กิจกรรมต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนชาวลำปางได้รับ ตรงนี้น่าจะสนับสนุน อย่างเมื่อสักครู่ การจัดกิจกรรมเรื่องผู้สูงวัย ไม่ใช่พูดเพราะว่าสูงวัย ผมเห็นแล้วดีมากเป็นชื่อเสียงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่เสียตายเป็นเดียว ประชาสัมพันธ์น้อย แล้วเรื่อง ที่ ผมจะพูดตอนนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ ๆ สองเรื่อง จริง ๆ เอกสารผมหายตอนแรกผมมีความ สงสัยเฉพาะเจาะจงไม่ให้ผมหน้านี้ เป็นหน้าเรื่องขยะ เอกสารผมหายไปตั้งแต่หน้า ๒๒๑ ไปโผล่อีกที่ ๒๓๒ แต่ก็คงไม่ได้ตั้งใจ เจ้าหน้าที่คงเวียนหัวมากกว่า แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ผมคงต้องเอากันหนัก มีเจตนา เฉพาะนายจินณ์ คนเดียวเรื่องขยะไม่มี แต่ ผมก็ได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เอาไปให้ใหม่ ปรากฏไปเปิดดูเป็นเรื่องขยะ เลยต้องถาม เรื่องขยะ วันนี้ช่วยจดไว้ด้วย ก่อนพูดเรื่องขยะขอพูดเรื่องการวางแผนพัฒนาต่าง ๆ นานา เมื่อสักครู่ผมให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารให้ท่าน นี่เป็นหนังสือร้องเรียนอำเภอเถิน แต่ ผมสอบถามปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ท่านบอกทราบแล้ว อันนี้เป็นข้อติติงจากประชาชน ผมมีญาติเยอะผมไปแทบทุกอำเภอท่านประธานสภาที่รู้ บางที่เขาขอมาบ้าง ผมก็ต้อง ตอบแทนในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่บางครั้งผมก็โง่ดี บางครั้งผมก็ พุดดี และการจัดสรรงบประมาณปีนี้สวยไหม รูปเล่มฉบับร่างสวยมากเลย และปีนี้ผมตั้ง ไว้เลยว่าอย่าไปเปลี่ยนค่าชี้แจงค่าแถมการณอะไรทั้งหลาย อย่าเปลี่ยนเหมือนที่เคยทำ มาถึงหน้า ๑๒๕ ผมมีเอกสารค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ความจริงผมน่าจะฟังเลยว่าจะมี การเลือกตั้ง กังบปีที่ผ่านมาผมติติงไป ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเกรียงเดช สุทธภักติ ตอนนีท่านไม่ได้รักษาการนายกแล้ว ท่านบอกว่าขอกินไว้หน่อยได้ไหม ไม่ต้องแปล ก็ไม่ เป็นไรไว้ทำประโยชน์ แต่ปรากฏว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเราต้องโอนลด โอนเพิ่ม หลายเรื่อง เหลือจ่ายเราไม่ว่ากัน แต่ก็ผ่านไปด้วยดี แต่ไม่ค่อยสวยอย่างเดียว ตอนลงมติผมไม่อยู่ เพราะผมไม่อยากเห็น เรื่องการเลือกตั้งผมยังไม่รู้เลย ถ้าคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้ง ผม ว่าคงไม่ได้เลือกตั้งหรือท่าน ๑๕,๖๕๓,๐๐๐ บาท ตรงนี้เราน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ อย่างอื่นก่อนดีไหม อันนี้ผมปรึกษาเพื่อนสมาชิก ผมไม่อยากจะให้มีการโอนแบบปีที่ผ่านมา มีแค่สองล้านกว่าบาท ที่เหลือเพราะแปรไป ปีนี้ สิบห้าล้านบาท ยังไม่มีการเลือกตั้ง ถ้ามี การเลือกตั้งเมื่อไหร่ เราสามารถจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ ประเด็นนี้ผ่าน ผมอยากจะ เรียนถึงเพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการแปรรูปติพิจารณาถึงประเด็นนี้ ที่นี้มาถึงเรื่อง งานกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล ๑๔,๒๐๔,๐๐๐ บาท ท่านประธานสภา ครั้งนั้นมีอยู่สามท่านที่ ผมอ่าน ผมศึกษาและก็ไม่เห็นด้วยในการขออนุมัติในครั้งนั้น เพื่อนสมาชิกบางท่านผม ไม่ได้ว่า บางทีบางท่านไม่สนใจที่จะศึกษา แต่ด้วยความเป็นห่วงเพราะของเรายังสืบสวน สอบสวนยังไม่จบ อีกหลายเรื่อง เรื่องการทุจริต เรื่องการทำให้รัฐเกิดความเสียหาย เรื่องเหล่านี้ผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีก ผมไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนมองในเรื่องนี้ และ ศูนย์กำจัดขยะวันนี้ ที่ผ่านมาผมขออนุญาตทำความเข้าใจหรือไม่ ท่านประธานสภา

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านจินณ์ ฤคำฟู ต่อเลย

ประธานสภา

นายจินณ์ ถาคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คือสัญญาเดิมที่มี บริษัท ก เป็นผู้ประมูลงาน
ก่อสร้าง หลังจากก่อสร้างเสร็จ ส่งมอบงานเสร็จในสัญญาบอกคุณบริหารไปอีก ๖ เดือน
เพื่อดูแลเครื่องจักรเพื่อบริหารจัดการเก็บขยะวันละตั้งเท่าไร แต่สัญญานั้น ไม่สวย บริษัท
ก กลับได้รับสัมปทานไปอีกสองปี จริง ๆ แล้ว ต้องมีการประมูลหาผู้ทำหน้าที่แทนตรงนี้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ไม่เหมาะสมอีก ฝ่ายบริหารเราสมัยนั้น ขออนุญาต
เท้าความไป ท่านก็ไปเจรจากับท้องถิ่น เป็นเรื่องการเมืองเราไม่ต่างกัน ท่านอยากมี
ชื่อเสียงไปตกลงกับผู้นำท้องถิ่น เอาขยะไปทิ้ง ต้นละสองร้อยกว่าบาทที่ว่า ที่นี้ถามว่า
บริษัทเสียหายไปสี่ร้อยบาทเอามาจากไหน ตอนนั้นที่ผมบอกว่าไม่เห็นด้วย ผมก็เลยป่วย
ไม่มาอนุมัติร่วมในการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม สิบล้านบาท สุดท้ายข้างบนเขามี
ตา ถ้าทำไปเกิดความเสียหายแน่นอน เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง หรือผู้ประมูล
งาน ที่นี้สองปีเราทำอะไรไม่ได้ ขยะเราไปทิ้งฟรี ตอนนี้อาไปทิ้งฟรี แต่วันนี้เราตกลงจ้าง
บริษัทนั้น ผมว่าไม่มีใครทราบแต่ผมเป็นนักสืบเก่า เราจ้างเขาเดือนละประมาณสี่แสน
บาท แล้วผมถามว่าทำไมเราไม่หยุดไว้ก่อน ถ้าเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบ และต้อง
ไปหาผู้ประมูลงานวันที่ ๑ ตุลาคม ในงบประมาณใหม่ ประมูลงานเป็นผู้รับเหมา แล้ว
ถามว่า สิบล้านที่ตั้งไป ตั้งไปเพื่ออะไร ถ้าได้บริษัทที่ได้มาประมูลงานมาบริหารขยะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราจะนั่งนับเงินอย่างเดียว สัญญาราชการไม่มีใครทำให้รัฐ
เสียหาย และเสียเปรียบ สัญญาถ้าบริษัท ก มารับประมูล และบริหารงานขยะให้เรา เรา
นั่งนับเงินอย่างเดียว เงินเหล่านี้นักตกเป็นเงินสะสม ถ้ามีความจำเป็นที่เราจะต้องทำ
อะไรต่อเราสามารถมาจ่ายขาดหรืออะไรก็ได้ แต่วันนี้ตั้งไว้สิบล้านบาท ผมอ่านแล้วถึง
ตั้งไว้เพื่ออะไร ตอนนั้บริหารขยะหนึ่งวันได้ประมาณ ๘๐ ตัน ที่เอาคนเข้าแถวแล้วคัด
ขยะ ตรงนี้เราจ้างบริษัทเป็นคนคัด ประมาณวันละ สี่แสนหรือว่าเดือนละสี่แสนบาท ผม
คลาดเคลื่อนนิดนึง เดียวให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ทำไมแล้วไม่หยุด ขยะที่กองอยู่ จ้างเขาให้
เสร็จแล้วสั่งหยุด เพราะวันนี้ถ้าเกิดความเสียหาย ผมถามว่าเราจะรับผิดชอบได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่อาจจะเห็นหน้าฝ่าย ผู้เกี่ยวข้อง เผลอ ๆ จะต้องโดนสอบสวน จริง ๆ แล้ว
ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก แต่บางอย่างผมเกิดข้อสงสัยผมก็ต้องถามแบบนี้ แล้วสิบล้าน
ล้าน สมมติต่อไป เราได้ผู้รับเหมามาแล้ว เราไม่จำเป็นสิบล้าน จะเป็นรายรับของเรา
อย่างเดียว และรายได้ทั้งหมด ผลิตถ่าน ถ่านที่ว่ากัน วันนี้ผมไม่รู้ว่ามีผลิตได้มากขนาด
ไหน ตอนนี้อย่างไรก็ได้ผู้รับเหมาทำการแทนเรา ทำหน้าที่แทนเรา เราควรจะหยุดท่าน
ประธาน งบประมาณนี้วันแรก ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก วันแรกที่คุยกัน
ท่านบอกว่าจะหาเส้นทาง ที่เราต้องรับผิดชอบในจังหวัดลำปางทั้งหมด ซ่อมทั้งหมด แต่
ก็เสียจริง ๆ วันก่อนผมได้ถาม ขออนุญาตเอ่ยนามท่านวิเชียร เรื่องบุญมา ไปเขตบ้าน
ท่านประสิทธิ์ เตชะปลูก ขออนุญาตเอ่ยนามทั้งสองท่าน ถนนสายนั้นไม่ทราบว่าเป็น
ถนนสายหลักของเราหรือไม่ ขอโทษที่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์อันตราย เพราะตกหลุม เราควร
เอาเหล่านี้ไปทำ แต่วันนี้ที่ตั้งมา ถ้าไม่สืบเนื่องมาจากการที่เราโอนไป ปวดหัวใจ
ความรู้สึกเรามี บางสิ่งบางอย่างที่เราจะให้ไป อย่างอำเภอแม่พริกถนนใหญ่ เข้าไปหา
เทศบาลตำบลแม่ปู คนแม่พริก ไปถึงแม่ละวาน เดินทางเส้นนั้นหมด เข้าตรงแม่ปะ
เลี้ยวขวาเข้าไป ใช้เส้นทางนี้หมด ทางนั้น เป็นเส้นทางไปถึงที่โค้งน้ำปลา ธารน้ำปลาคว่ำ
เขาเลยเรียกโค้งน้ำปลา เลยเทศบาลตำบลแม่ปูไป เป็นสายทางของเรา ท่านไปดูเถอะ
ขับรถเร็วไม่ได้ สไลด์ ผมไปทุกที่ท่านประธาน มีแต่อำเภอเมืองปานที่ดีเจริญ กับอำเภอ

นายจรินทร์ ฤกษ์คำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เสริมงาม ผมอิจฉา วันนี้ท่านประธาน ส.คือสมาชิก จ.คือจังหวัด ผมเป็นสมาชิกของ
จังหวัดลำปาง อันนี้ที่ผมติดเรื่องขยะ ผมอยากจะให้มีการแปรอย่างไร ผากเพื่อน
สมาชิก แปรผมว่าถ้าเราถึงเวลาที่เราจะต้องใช้เงิน ที่ผมติดเมื่อสักครู่นี้ที่เราบริหาร
เราไม่ได้เก็บตังค์ เขาใครอยากจะไปทิ้งก็ไป แต่ขยะที่กองอยู่เราปิดเลย และแจ้งให้
ท้องถิ่น เวลาได้คนประมูลมาแล้ว บริษัทนั้นได้รับสัมปทานมาแล้วทำหน้าที่แทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เราไม่ต้องเอาอะไรไปให้เพราะเราจะแบ่งส่วนรายได้อย่างเดียว นั่ง
เก็บตังค์จนหมดสัมปทาน และสัญญานั้นผมเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคงไม่
ยอมเสียเปรียบหรอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้องทำสัญญาไว้ในกรณีที่
อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ผมว่าเขาไม่ยอมเสียเปรียบต้องเขียนไว้ในกฎหมายว่าในกรณีที่
เกิดความเสียหายจากการประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมา คนนั้นต้องรับผิดชอบ ผมบอก
ว่าเลยว่าที่ผ่านมาสองปี เก็บเงินก็ไม่ได้ บริษัทนี้ ถ้าไม่รู้จักคุ้นเคยใคร โดนฟ้องแล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา ทำให้เขาเสียหาย แคว้นนั้นวันละเท่าไร เดือนเท่าไร
รู้สึกว่าเป็นเดือนละสี่แสนที่เราต้องไปจ่ายให้เขา ผมไม่เห็นด้วยท่านประธาน หลายเรื่อง
หลายราวที่ซ้ำซ้อน ที่เพื่อนสมาชิกได้ทำการบ้านมา ผมซึ่งใจแต่หลายเรื่องก็ต้องเพิ่มให้
เขา อย่างจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเรื่องการศึกษา ผมเห็นท่านรองเกรียงเดช สุทธิภักดี
พูดไว้ว่าเคยพูดไว้ว่าปีหน้าผมจะปรับเปลี่ยน วันนี้ก็ยิ่งเหมือนเดิม ผมไปโรงเรียนอแก้ว
วิทยา เขากล่าวผมว่า เราปรับเป็นโรงแรมไม่ได้หรอก ผมบอกโรงแรมตรงนั้นไม่มีใครพัก
นอกจากทำเป็นบังกะโลเป็นที่หลับตา เสียหายโอกาส ทำไม่เราไม่ปรับตรงนั้น ทำไม่เราไม่
ทำอย่างนี้ โรงเรียนที่ไม่มีคนไปเรียน เพราะเรียนไม่เก่ง อำเภอสริมงามทำไมเขาต้องส่ง
ลูกไปเรียน บางคนแสบบางคนบอกเขากินถั่วเน่า มีวิตามิน สมอติ เด็กเลยเรียนเก่ง
ความจริงเกิดจากบุคลากรทางการศึกษา เกิดจากสมาชิกสภาในพื้นที่มีคุณภาพ เมื่อวาน
ผมยังชื่นชมเลยเป็นอำเภอก่อนที่แต่งตัวได้สวยงามมาก และเขาก็ชื่นชมว่าท่านสมาชิกเรา
ดูแลดีตั้งแต่เรื่องรถเรื่องอาหาร คนอื่นกินข้าวกล่อง แต่ที่นั่นกินของเหล่า นี่คือความมี
น้ำใจ หลายเรื่องท่านประธานสภานี้ผมอยากจะฝากท่านประธานสภาว่า เรื่องขยะที่
ผมมาเล่าให้ฟังข้อมูลผมไม่ชัดเจน แต่ผมศึกษาเอา สัญญาเก่าๆ ที่ทำมาผมถามเพื่อน
สมาชิกใครเคยเห็นบ้าง ผมก็ไม่เคยเห็น แต่ดีใจมากจาก ที่เขาบอกหรืออัยการสูงสุด
ที่สุดที่ผมอภิปรายเมื่อครั้งก่อน ผมไม่ชัดเจน ผมเป็นคนแก่แต่ใจยังทันสมัยอยู่อันไหนที่
เขาทำดีเราชื่นชม อย่างเมื่อวานปฏิบัติหน้าที่นายทำหน้าที่ได้ดีมากเลย ผมชื่นชม ผมลง
Facebook คนกตโลค์มาร่วมสามร้อย ทำดีต้องชื่นชม อันไหนที่ปรับลดได้ก็ต้องปรับ
ปรับ และแปร แล้วฝ่ายบริหารจะเอาไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ผม
อยากฝากไว้ว่าอยากให้ทำ ทำเถอะ ปีนี้ผมชื่นชมแทนพี่น้องอำเภอมะทะบ้านท่านอยู่แม่
ทะ เพราะผมใช้เส้นทางนั้นบ่อย ผมไปสันดอนแก้วบ้าง บ้านกิว บ้านบอม ไปตลอด
เส้นทางนั้น ผมดูแล้วพี่น้องแม่ทะยิ้มออก ธรรมดาแม่ทะจะไปดีทางเหนือ แต่ปีนี้ทางใต้ดี
แล้ว ท่านนั่งยิ้มอยู่ เราแปรไม่ว่าไปทำอย่างอื่น ไม่ใช่มาขัดขวางการบริหาร ในงบการ
บริหารผมไม่เคยแตะเลย แต่ผมอยากจะฝากเป็นปัจฉิมว่า ทุกบาททุกสตางค์ถ้าท่านทำ
ร้อยละบาทท่านทำแปดสิบบาทผมพอใจ ร้อยบาทท่านทำเจ็ดสิบบาทผมพึงพอใจ ขอให้
เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ผมอยากให้เกิดแบบนี้ และถ้าบุญวาสนามีไม่แน่ ถ้า
ผมมีตังค์ผมจะลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศไว้ล่วงหน้าเลย ถ้ามีตังค์ แต่
วันนี้ไม่มีตังค์ แต่ก็พูดอยากจะเป็น อยากมาทำตรงนี้ อยากเห็นผลประโยชน์ที่
เปลี่ยนแปลงในลำปางมากมาย ที่เราจะต้องทำ เรื่องการท่องเที่ยว เราอย่ามองข้ามว่าไม่

นายจินณ์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

มีความหมาย เพราะวันนี้เราได้นายกสมาคม อาจจะไม่ค่อยหรุเท่าไหร่นัก แต่ว่าเราสามารถให้ใช้สมอง ให้โอกาสตรงนี้นับสนุนงบประมาณไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีโปรเจกมาทำให้เราว่าแนะนำใครบ้าง ลำปางเรามีของดีเยอะแยะมากมาย เฉพาะบ้านท่านก็เหลือแหล่ แต่ทำไมคนไปไม่ถึง แต่ทำไมแม่กำปองคนตรึม ผมถามแค่นี้ แม่กำปองถ้าท่านไปเขารู้จักท่านหมดเลย ผมก็แปลกว่าทำไมเราไม่มีคนรู้จัก เพราะเราไม่มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการท่องเที่ยวฉนั้น ผมขอฝากไว้เป็นข้อด้วยว่า ๑.เรื่องเลือกตั้ง ๒.เรื่องขยะ วันนี้ข้อมูลที่ผมได้มา รู้สึกว่าเราจะตกลงจ้างไปแล้วเดือนหรือสองเดือน เดือนละสี่แสนบาท แล้วขยะวันนี้แจ้กับอปท.ทั้งหลายที่เขามาทิ้งที่เรา เหมือนกับเรามาทิ้งแบบไม่มีกฎหมาย เพิ่งผ่านร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บขยะไปเมื่อไม่กี่วัน เรายังไม่สามารถจัดเก็บได้ เพราะเราไม่ทำเอง ถ้าเราทำเองเราจัดเก็บได้ แล้วเราไปจ้างบริษัททำ และเราทำเงินเหล่านี้ไปให้บริษัท จะเกิดการเสียหาย ถ้าหากว่าเราได้ตัวผู้รับเหมามาดำเนินการแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะไม่พูดสักคำ แต่สัญญาผมขอฝากไว้ด้วย เพราะว่าถ้า ๑ ตุลาคม ไปแล้วหรือสิ้นปีแล้วอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ สมาชิกบางท่านอาจจะหายไป สมาชิกหลายท่านอาจจะหายไป ผมเองก็อาจจะหายไปเพราะผมคงไม่ลงฝากไว้ว่าให้เกิดประโยชน์ อย่าให้เขาตราหน้าว่าสิ่งที่เขาทำถูกสอบสวน อย่าให้มองว่าอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมือมาปิดแผ่นฟ้า ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

เราอภิปรายกันมาสี่ห้าคนแล้ว เดี่ยวผมจะขออนุญาตเพราะกำลังติดพัน ฝ่ายบริหารจะบันทึกซ้ำซ้อนกัน เดี่ยวผมจะให้ฝ่ายบริหาร

- ขอเชิญท่านทวี ศรีวิชัย

นายทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่สมาชิกได้อภิปรายเมื่อสักครู่ มีกรณีพิพาทพิงมาที่อำเภอเถินด้วย ผมก็ไม่ทราบว่าการที่ท่านจินณ์ ฤคำฟู อภิปรายมาเพื่อสักครู่ใช้กรณีเดียวกับผมหรือไม่ เมื่อเช้าผมได้รับโทรศัพท์จากท่านปลัดจังหวัด โทรมาบอกว่าเขตอำเภอเถินเกิดอะไร เขาเรียกผมว่าหนานแมว เถินเกิดอะไรขึ้นมีหนังสือร้องเรียนอย่างไร ขออนุญาตสอบถามท่านจินณ์ ฤคำฟู ใช้กรณีเดียวกันหรือไม่

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญท่านจินณ์ ฤคำฟู

นายจินณ์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตอ่านให้ฟัง สำนักงานเทศบาลเถินบุรี หมู่ที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อ้างถึงหนังสือที่ ลป ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารประกอบโครงการอบรมสัมมนาประชาคมท้องถิ่น ๑ ฉบับ บัญชีประสานโครงการและรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ นี้เขาทำหนังสือร้องเรียน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดถึงศูนย์ดำรงธรรม ที่ผมได้มาในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ติดหน้าอกอยู่ ท่านประธาน และเขาก็เขียนบอกว่าตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมสัมมนาประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ชี้แจงบัญชีสรุปโครงการและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ปรากฏว่าอำเภอเถินได้รับการบรรจุเข้าเพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น คือ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

นายจันทน์ ถาคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

สายทาง ลป ถ ๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้า บ้านแม่แสลม หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงมอก อำเภอ
เถิน จังหวัดลำปาง จากข้อสังเกตข้อมูลงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ อำเภอเถินได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ลงในเทศบัญญัติและนำไปดำเนินการเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ๑๒
อำเภอ ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถินได้เสนอแผนโครงการเข้าบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกปี และชาวอำเภอเถินก็ได้เสียภาษีให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเช่นเดียวกับอำเภออื่น ดังนั้น จึงขอความกรุณาจาก
ท่านได้กำกับ และตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง ให้ชาวอำเภอเถินได้รับผลประโยชน์กับอำเภออื่น หวังว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ
โปรดพิจารณา นายสงฆ์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีเถินบุรี ท่านประธานผมขอเสริมอีก
นิด เรื่องขยะเมื่อสักครู่นี้ได้หรือไม่ จริง ๆ แล้วผมอยากจะให้ ทางฝ่ายบริหารได้ทบทวน
เรื่องการจัดเก็บขยะ และที่เราจัดสรรงบประมาณไปท่านทำไม่ถูก เพราะว่าวันไหนที่มี
การร้องเรียนว่าเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกระเบียบบ้าง อย่างอันนี้ถึงธรรมาภิบาล
แล้ว ถึงธรรมาภิบาลผมจะชี้แจงให้ฟังว่า ผมยังไม่รู้ว่าผมจะชี้แจงอย่างไร ประสาน
อย่างไร ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภา
นายทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

-ขอเชิญท่านทวี ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณท่านจันทน์ ถาคำฟู ผมเจ้าของพื้นที่ยังไม่
ทราบ พอดีเมื่อเช้าตกใจเลย มีหนังสือร้องเรียน ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ผมไปอ่าน
ข้อบัญญัติมาแล้ว ผมก็ไปถามท่านปฏิบัติหน้าที่นายกท่านก็รับปากกับผมแล้ว แต่ผมไม่
ทราบว่าหนังสือฉบับนี้ออก ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกมานานแล้ว และ
นายกเทศมนตรีอำเภอเถินทั้งหมด ๘ ตำบล อำเภอเถิน เนื่องจากเขตอำเภอเถินมี
ประชากรทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าคน พื้นที่ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มี
ขนาดใหญ่พอสมควร แต่ปรากฏว่าเอาตรง ๆ ไม่ต้องอ้อม ถือว่าผมได้คุยกับท่านปฏิบัติ
หน้าที่นายกแล้ว ท่านรับปากแล้ว อำเภอเถินเขต ๑ เขต ๒ ในเขตพื้นที่ของผมก็ไม่
เท่าไรผมเจรจาพอคุยได้ ปรากฏว่าเขต ๑ ของท่านนิรันดร์ ปัญญาสิทธิ์ ที่เสียชีวิตไป
แล้ว ไม่มีงบประมาณไปลงตรงนั้นสักสลึงเลย ในข้อบัญญัติตรงนี้ เพราะฉะนั้น ผมก็เลย
ถือโอกาส ตรงนี้ จริง ๆ แล้วประเด็นนี้ สัญญาด้วยลูกผู้ชายเลย ผมจะไม่พูดด้วยซ้ำไป
ถ้าไม่มีประเด็นที่ท่านปลัดจังหวัดท่านโทรมาเมื่อเช้า ผมยังตกลง ผมก็ยังถามท่านนายก
สงฆ์ ทำไม่ไม่พูดกับผมสักหน่อย อย่างนี้เหมือนกับตบหน้าผมมากใหญ่เลย ถ้ามีอะไร
ผมสมาชิกในพื้นที่ไม่คุยไม่บอกเลย จู๋ ๆ ทำหนังสือร้องเรียนปั๊บปั๊บ แล้วจริง ๆ ผมออก
แนวรัฐศาสตร์ ประธานงานเจรจา นิติศาสตร์ผมไม่ค่อยได้ใช้ ผมก็คุยกับท่านปฏิบัติ
หน้าที่นายก ท่านโอเค ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ก็บอกว่ามีผิดพลาดแบบนี้ แต่ในเมื่อ
เลยตามเลยขนาดนี้ ก็ขออนุญาตว่า ขอความกรุณาตรงนี้นิดนึง ถึงท่านนิรันดร์ ปัญญา
สิทธิ์ เสียชีวิตไปแล้ว เราไม่อยากให้เป็นเขตไกลปืนเที่ยงเลย ถือว่าเป็นอำเภอขนาดใหญ่
ขนาดมีเทศบาลเมืองล้อมแรดขึ้นมาแล้ว เทศบาลตำบลก็มีตั้ง ๓ แห่ง อบต.ก็มี ๔ แห่ง
ประชากรก็น้อยกว่าอำเภอเกาะคาแค่นั้นเอง เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแต่งบประมาณปีนี้อยู่
ในข้อบัญญัติปีนี้ตรวจดูแล้วมีเจ็ดล้านบาท น้อยมากเลย ตรงนี้ผมขอหยุดการอภิปราย

นายทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

ตรงนี้ และขออนุญาตเพิ่มเติมของท่านพิเชฐ ทินอยู่ ได้ฝากไว้ ขอแก้ข้อความหน้า ๒๘๐ โครงการที่ ๘ ก่อสร้างถนน คสล. “ระหว่างบ้านนางแดนหมู่ที่ ๑ (เขตตต.เกาะคา) – บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๑ (เขต ตต.ท่าผา)” แก้ไขเป็น “ระหว่างบ้านนางแดน หมู่ที่ ๑๑ (เขตตต.ท่าผา) – บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑ (เขต ตต.เกาะคา)” ขอขอบคุณ

นายพิชณพล ประสาน
ประธานสภา
พ.ต.ท.พิมล คงทอง
ส.อบจ.อ.แม่พริก

-ขอเชิญท่านพิมล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เท่าที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรของเรา และขอฝากฝ่ายบริหารไว้ว่าถ้ามีการปรับลดเกี่ยวกับงบประมาณ เพิ่มตรงไหนได้ ลดตรงไหนได้ ขอให้กระจายให้ทั่วทุกอำเภออย่าไปกระจุก เมื่อสักครู๋ท่านจินณ์ ถ้าคำฟู ก็พาดพิงมาที่อำเภอแม่พริก ถูกต้อง ท่านจินณ์ ถ้าคำฟู เป็นคนที่รู้พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของผม ถนนสายดังกล่าว ผมก็ขอเข้าไปเส้นหนึ่ง แต่ก็ได้รับอนุมัติแบบเป็นนี้ว่ กะปริดกะปรอย ถนนประมาณ ๒ กิโลเมตร ผมว่าน่าจะทำให้คนแม่พริกให้ได้ ครบนี้ให้มาครึ่งเดียว ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ว่าอย่าให้อำเภอแม่พริกเป็นแบบที่ผู้ว่าพูด พวกเราคงได้ยิน ขอฝากไว้ว่าอย่าให้เหมือนกับที่ท่านผู้ว่าพูด และถ้าสมมติว่างบประมาณไปกระจุกอยู่ ผมอาจจะเป็นแรมโบ๊ หอบข้อบัญญัติไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อความเป็นธรรมของคนอำเภอแม่พริก ขอขอบคุณ

นายพิชณพล ประสาน
ประธานสภา
นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

-ขอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอแม่ทะ เขต ๑ ผมจะขออภิปรายเรื่องงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วันนี้ผมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรา ประชาสัมพันธ์ผลงานน้อยมากวันนี้ถ้าแผนกประชาสัมพันธ์ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ ท่านต้องไปที่ห้องพัสดุหรือห้องกองช่าง วันนี้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีพื้นที่ที่ทำงานกันเยอะแยะ ผมไม่ค่อยเห็นได้ลงวารสารเกี่ยวกับผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนๆ หนึ่งไม่รู้ผ่านงบประมาณ สร้างถนนหนทางแหล่งน้ำ เยอะแยะไม่ค่อยได้ลง มีแต่วารสารอะไรไม่รู้ลง เดือนหนึ่งใช้งบประมาณไม่รู้กี่ร้อยล้าน ฝากท่านด้วย และในเขตผมอีกเรื่องหนึ่งผมอยู่เขตอำเภอแม่ทะพื้นที่กว้างใหญ่ถนนสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเยอะสายทางผมบ้านฮ่อม สบเป๊ะ บ้านฮ่อมท่าแหน แม่ลู่ สามขา ไม่มีงานลงเลย ผมประสานงานไปลงได้แต่ที่บ้านหลุกใต้ ถนนลาดยางและผมก็ไปลงที่บ้านแพะใหม่ในข้อบัญญัติ บ้านแม่ลู่ สามขามี ๑๘ กิโลเมตร ไม่ได้ลงเลย วันนี้ชาวบ้านร้องเรียนก็ส่งให้ท่านหนังสือมายกเข้ามาบอกถนนเสียหายท่านผู้บริหารช่วยดูให้หน่อย ถ้ามีงบประมาณที่แปรรูปตัดอะไรเหลือจ่ายก็ช่วยเอาไปทำให้หน่อย เมื่อสองวันนี้ผมได้เจอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันท่านบอกว่าบุญเลิศช่วยผลักดันโครงการที่ส่งเสริมอาชีพหน่อย วันนี้ชาวบ้านเขาปลูกพืชเยอะมาก

นายบุญเลิศ แสันท
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

ช่วยแนะนำเข้ามาเลี้ยงสัตว์บ้างท่านผู้ว่าราชการการบอกว่าให้หาพื้นที่ให้เขาซัก ๑๐ ไร่ และจะไปทำเลี้ยงวัวที่อำเภอแม่ทะเป็นตัวอย่างให้เขา ท่านก็แนะนำว่า อบจ. สามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนได้ซื้อเครื่องผสมอาหารได้ ท่านจะต้องช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน วันนี้ท่านบอกทำไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่รู้ ต้องมีนักวิชาการด้านการเกษตร วันนี้ปล่อยให้ชาวบ้านประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดลำปางปลูกข้าวโพด ปลูกมันสำปะหลัง ท่านลองจัดหาบุคลากรของเราเพื่อส่งเสริมอาชีพให้เขาทำอาชีพอย่างอื่นบ้างให้มีรายได้เลี้ยงสัตว์บ้างก็ได้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้นโยบายวันนี้อำเภอแม่ทะก็เปลี่ยนไปเลี้ยงวัว เราอาจจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอย่างอื่น วันนี้เรามีนักวิชาการหลายๆ ด้าน ตั้งกรอบตำแหน่งหน้าที่เข้ามา เสริมอาชีพให้ชาวบ้านบ้าง เขาทำอย่างไรเลี้ยงวัวเขาจะต้องให้วัคซีนอย่างไรให้อาหารอย่างไร วันนี้เรามีเจ้าหน้าที่อย่างอื่นในนี้ยังมีท่านบอกว่าจะซื้อเครื่องผสมอาหารไม่มีใครดูแลถ้าท่านตั้งแผนอะไรขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเขามีรายได้ดีขึ้น ผมว่าควรจะทำ สิ่งเหล่านี้ผู้บริหารควรจะต้องคิดและเพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นกับสังคมชาวบ้านและอีกอย่างสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรวารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรจะลงในพื้นที่ว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไร ผมอยู่อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะวันนี้สามารถไปเที่ยวได้อย่างน้อยสองวัน ครึ่งวันท่านไปดอยพระมานพระท่านสร้างให้ไม่ต้องใช้บ ต่อจากดอยพระมานท่านไปที่ถ้ำพระสบายไปไหว้พระแล้วก็เที่ยวหมู่บ้านแกะสลักหมดไปหนึ่งวันแล้วแล้วก็ไปพักที่บ้านสามขาโฮมสเตย์ไปกินอาหารขันโตกที่บ้านสามขาเสร็จแล้วไหว้พระเจ้าทันใจเที่ยวสะพานขัวแตะสองวันวันนี้อำเภอแม่ทะวารสาร อบจ. มีบ้างไหม อำเภอแม่ทะวันนี้ตั้งจะตายช่วยลงพื้นที่หน่อย รวบรวมเอกสารในพื้นที่ผมนี้เอามาอภิปรายท่านจับเอาไปเลยท่านส่งเจ้าหน้าที่ของท่านเข้าไปหาข้อมูลและลงวารสาร สจ. ๓๐ ท่าน ๓๐ เขต ๆ ใครมีอะไร เขตใครมีผลงานอะไรมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรวันนี้ อบจ. จะต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวจุดเซลฟี่ต่าง ๆ จุดถ่ายรูปที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดผมก็ฝากท่านคิดว่าโลกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมาถึงตรงนี้ต้องทำอะไรมาถึง จุดนี้ต้องถ่ายรูปวันนี้ท่านต้องไปที่ตำบลวังเงินท่านไปนั่งกินกาแฟถึงหน้าร้านถ่ายรูป ถ่ายรูปเพื่อประชาสัมพันธ์มาถึงร้านกาแฟแล้ววันนี้ อบจ. ขับริดเข้าลำปางอาจจะมาถึงหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแวะถ่ายรูปหน่อย มีจุดถ่ายรูปมีสวนหย่อมมีดอกไม้ที่สวยงามอะไรก็ได้ท่านช่วยกันคิดท่านเป็นผู้บริหารฝากด้วยช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายวิเชียร เรืองบุญมา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

-ขอเชิญท่านวิเชียร เรืองบุญมา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมเชื่อว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราทั้ง ๑๓ อำเภอนี้ น่าจะกระจาย ทำให้เกิดประโยชน์ในจังหวัดลำปางเรา เพื่อนสมาชิกเปิดไปที่หน้า ๒๘๘ ขอแก้ไขโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองละคอน-

นายวิเชียร เรืองบุญมา บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนชัย หมู่ ๕ ตำบลต้นธงชัย “ขนาดกว้าง ๘.๐๐
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร” แก้ไขเป็น “ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร
 ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ” ผมขอตัดตัวความหนาออกไป ต่อไปที่หน้า ๒๗๗ “โครงการถนน
 ลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓” แก้ไขเป็น “โครงการถนน
 ลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓” ขอเปลี่ยนเป็นบ้านใหม่
 บประมาณต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งเรื่องอะไรต่างๆ ผมเชื่อว่า
 น่าจะกระจายไปทั้ง ๑๓ อำเภอของจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน ตอนนี่เลยเวลาพักเที่ยงครึ่งแล้ว ผมจะให้อภิปรายอีกสามท่านแล้วเราจะพักรับประทานอาหาร
 ประธานสภา อาหารก่อน -ขอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
 นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
 ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน มีเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่ ข้อความที่ชัดเจน หน้า ๒๘๑
 ข้อที่ ๑๐ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมู่ที่ ๑ “ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐
 เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่
 ก่อสร้าง ๓,๘๕๐ ตารางเมตร” ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านประสิทธิ์ เตชะปลุก
 ประธานสภา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
 นายประสิทธิ์ เตชะปลุก บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอแก้ไขคำผิดหน้า ๒๘๘ ข้อ ๖ โครงการซ่อม
 ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สร้างถนนลาดยางฯ “ยาว ๑,๐๕๐ เมตร” แก้ไขเป็น “ยาว ๑,๑๕๐ เมตร” และอีก
 โครงการเมื่อสักครู่ที่ท่านวิเชียรแก้ไขให้เรียบร้อย โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน
 ลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนาขอแก้ไขเป็นบ้านใหม่ไม่มีคำว่าพัฒนา และอีกเรื่อง
 หน้า ๑๙๓ ของเราเองเป็นองค์กรที่ใหญ่ เรื่องของการอุดหนุนเรื่องของการศึกษาใน
 จังหวัดลำปาง ผมคิดว่า ดูจากงบประมาณอุดหนุนส่วนราชการประเภทเงินอุดหนุนของ
 การศึกษาผมดูแล้วว่น้อยไป สองล้านสองบาท จากการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาน่าจะเพิ่มเป็น ๕ ล้านบาท เพราะว่องค์กรของ
 เราที่ใหญ่และส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดลำปาง ขอฝากนำเรียนท่านฝ่ายบริหารด้วย
 และเรื่องของการอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขตที่ ๓๕ สองล้านห้าแสน
 บาท น่าจะปรับเยอะขึ้นมากกว่านี้อีกเพราะคิดว่ายังน้อยไปขอฝากฝ่ายบริหารช่วย
 พิจารณาด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านเซน ปานสังข์
 ประธานสภา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
 นายเซน ปานสังข์ บริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จริง ๆ แล้วได้ฟังพี่ ๆ เพื่อน ๆ อภิปราย
 ส.อบจ.อ.เสริมงาม มาผมก็สังเกตเห็นความคิดเห็นทุกคน มีความคิดเห็นต่างมุมมองกัน จริง ๆ แล้วก็ต้องชม
 ท่านจิณณ์ ถาคำฟู ท่านก็พูดไปพูดเรื่องขยะและท่านก็มีทางแยกสารทุกข์สุขดิบ ถนน

- นายเชน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
หนทางของใครก็ไม่รู้ แต่ก็เป็นเรื่องที่ดี เพื่อบอกกล่าวให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ ท่านเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดและแยกไปโน้มน้ามนี่ได้ ดูเรื่องประเพณีได้อะไรได้ทุกอย่าง สิ่งที่สำคัญที่ผมลุกขึ้นอภิปรายนี้ตอนนี้เวลาเพียงครึ่งแล้ว อยากจะให้มีการพัก เดี่ยวจะได้ยินคำว่าเปลี่ยนเป็นบ้านใหม่ธรรมดาอีกเพราะคิดว่าอาจจะหิวข้าวก็ได้ ขอขอบคุณ
- นายพิชณพล ประสาน
ประธานสภาฯ
ผมจะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบในช่วงแรก ตามที่ท่านทั้งหลายได้อภิปรายกันพอสมควร ที่มีข้อข้องใจ การจะทานอาหารอร่อยต้องหิวนิดหน่อย ตอนนี้อาหารกำลังมา
- นายวัฒนา สิทธิวัง
ส.อบจ.อ.เกาะคา
- ขอเชิญท่านวัฒนา สิทธิวัง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคราฟ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมว่าขอพักรับประทานอาหารก่อน ขอหารือกับท่านประธานสภา เพราะตอนนี้เวลาเลยเที่ยงมาประมาณ ๔๐ นาทีแล้ว ถ้าฝ่ายบริหารตอบก็คงจะยาว ขออนุญาต ขอขอบคุณ
- นายพิชณพล ประสาน
ประธานสภาฯ
ตอนนี้เรากำลังรออาหารอยู่ ช่วงที่รอจะให้ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามท่านสมาชิก
- นายจินณ์ ฤคำฟู
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
- ขอเชิญท่านจินณ์ ฤคำฟู
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคราฟ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอนำเรียนสักนิดว่า เดี่ยวถ้าฝ่ายบริหารตอบ ผมว่าอีกครั้งชั่วโมง บางคนเป็นโรคกระเพาะ ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด เป็นโรคกระเพาะด้วย เราพักก่อนดีกว่า
- นายพิชณพล ประสาน
ประธานสภาฯ
ผมขอพักการประชุมหนึ่งชั่วโมง ขณะนี้เวลา ๑๒.๕๐ นาที จะดำเนินการประชุมต่อ
เวลา ๑๓.๕๐ น.

----- พักการประชุม -----

- เริ่มประชุมต่อ
นางสมพร กาไวย์
เลขานุการสภาฯ
เวลา ๑๓.๕๐ น.
บัดนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิชณพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป
- นายพิชณพล ประสาน
ประธานสภาฯ
อยู่ในวาระที่ ๒.๑ ผู้ตั้งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่
- นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
- ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคราฟ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จากการเสนอข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๑ เข้ามา ผมเองมีข้อสงสัยสอบถามในภาพรวม อย่างเช่นหน้า ๔ หน้า ๕ เราจะดูตั้งแต่ ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ถ้าเราดูรายละเอียดในปี ๒๕๕๙ งบประมาณ อบจ. ทำอยู่ ๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นตัวเลขคร่าวๆ ซึ่งจะมึงบกลาง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายทั้งหมดรวมอยู่ ๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พอในปี ๒๕๖๐ ถ้าเราดูเงิน ๆ ไม่หารายละเอียดหน่อยก็จะดูว่างงบประมาณเพิ่มขึ้นเยอะทำ

นายถาวร บุพผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

๗๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมาประมาณสองร้อยกว่าล้าน แต่จากข้อเท็จจริง
เนื่องจากเรารับภารกิจในเรื่องของอสม.มา เป็นเงินประมาณ ๑๓๐ กว่าล้านขึ้นมา แต่
ถึงอย่างไรก็ดึงงบประมาณ อสม.ที่เพิ่มขึ้นมา ก็ยังมีส่วนต่างในเรื่องของการทำ
งบประมาณอยู่จำนวนหนึ่ง ในเรื่องของงบดำเนินงาน ถ้าดูในเรื่องของงบดำเนินงานจะ
เพิ่มโดยที่เราหักเงิน อสม.ออกไปแล้ว ที่มาร้อยกว่าล้านในของ ๒๕๑ ล้านบาทในปี
๒๕๖๐ ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมากพอสมควรในเรื่องของงบดำเนินงาน เรามาดูใน
เรื่องของงบลงทุนระยะ ๓ ปี อัตราการลงทุนอยู่ที่ ๒๘๒ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ ในปี
๒๕๖๐ จำนวน ๒๙๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙๒ ล้านบาท งบลงทุนก็จะ
หมายถึงงบการพัฒนาเรื่องถนนหนทางที่เหล่าสมาชิกเราทั้งหลายได้เสนอแต่ผมดูคร่าวๆ
เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าส่วนหนึ่งก็เสนอโดยท่านสมาชิกงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ยังมี
ส่วนแตกต่างในเรื่องของการกระจายเงินงบประมาณลงพื้นที่ จริง ๆ ผมเองอยากให้ทาง
ผู้บริหารปัจจุบันพิจารณาถึงเงินลงทุน ในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย ถ้าเรามาดูจากตัวเลข ๒๙๒
ล้านบาทในปี ๒๕๖๑ ที่ท่านทำ ถ้าเราคิดในเรื่องของเงินลงทุน ถ้ามองภาพพื้นที่ เราควร
จะได้พื้นที่ละประมาณ ๘-๙ ล้านบาทต่อพื้นที่ ถ้าดี ๘ ล้านบาท ๓๐ เขต ๒๔๐ ล้าน
บาท ถ้าดี ๙ ล้านบาท แต่ละเขตซึ่งมี ๓๐ เขต ก็ ๒๗๐ ล้านบาท ฉะนั้นความเป็นธรรม
ในเรื่องของประชากรของพื้นที่ต่าง ๆ ก็จะได้ พื้นที่หนึ่ง ถ้า ๙ ล้านบาทก็ ๒๗๐ ล้าน
บาทต่อพื้นที่ ต่อละเขต สิ่งนี้ก่อนทำงานผมได้ขึ้นไปหารือกับท่านปลัดฯ ว่างงบประมาณ
ปีนี้ในอำนาจราชการท่านจะอย่างไร คือผมเห็นใจท่าน ท่านก็ตอบว่า ผมเข้ามานั่ง
ไม่กี่วันก็คงยึดแบบแผนที่ผู้บริหารเดิมได้ตกลงคุยกับท่านสมาชิกไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็เลย
ออกมาเป็นลักษณะนี้ แต่จริง ๆ ผมอยากให้เพราะเป็นข้อตกลงเดิมที่เหล่าสมาชิกกับ
ผู้บริหารเดิมได้ตกลงกันทำไว้ ผมเองจะขออภิปรายในเรื่องโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ท่าน
ปลัดฯ รับฟังข้อคิดเห็นอะไรต่าง ๆ นำไปปรับปรุงดูจากข้อตกลงเดิมที่ทำกันไว้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรืออย่างไร อย่างงบดำเนินงานถ้าเราดูปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๖๐
เพิ่มขึ้นมากในเรื่องการดำเนินงาน อาจจะเป็นงานต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกได้พูดถึง คำว่างบ
ดำเนินงานเยอะเยอะในเนื้อหาต่าง ๆ ในนี้ ก็ในส่วนการทำงบประมาณรายจ่าย ผมก็จะ
พูดคร่าว ๆ โดยเท่านี้ อีกอันหนึ่งในเรื่องของการรายรับหน้า ๔ รวมรายได้จัดเก็บเอง ในปี
๒๕๕๙ ๖๒ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ ๔๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ คาดการณ์ว่าจะได้ ๖๐
ล้านบาท ผมถามอีก ๒ ประเด็นหลักๆ แค่นั้นเอง สองประเด็นนี้ก็คงให้ทางเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงว่าทำไมถึงลดลง
ในทำนองเดียวกันเรามาดูในข้อบัญญัติ โครงการในข้อบัญญัติ หน้า ๑๕๗ โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จำนวนเงินเท่าไรเพื่อนสมาชิกก็ดูเองหน้า ๑๕๗
และหน้า ๑๕๘ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งบประมาณ หน้า ๑๕๘ ข้อ ๔ และหน้า ๑๕๗ ข้อ ๒ คือไม่เป็นเหตุเป็นผลกันลักษณะว่า
เงินรายได้จัดเก็บเราลดลง งบประมาณเราทำวันนี้ตอนนี้เรามีปัญหา ทั้ง ๆ ที่ท่าน
วางแผนมีการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่มีเงินงบประมาณทำให้เรื่องการจัดเก็บต่าง ๆ
ตัวเลขค่อนข้างจะมากพอสมควรนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ส่วนประเด็นต่อไปหน้า ๒๑๑
แผนงานสาธารณสุข ซึ่งจะมีเงินฝากจ่ายของส่วนกลางมาด้วย แต่มีส่วนหนึ่งผมว่างาน
กิจกรรม อสม.เป็นที่ทราบที่เจ้าหน้าที่ อสม. ได้รับเงินผลตอบแทนเดือนไม่กี่ร้อยบาท
แต่ทั้งจังหวัดก็ ๑๓๓ ล้านบาท แต่อีกส่วนหนึ่งการสนับสนุนเกี่ยวกับงานอสม.ท่านตั้งไว้
ต่ำมากหลักแสนบาท ควรจะตั้งเป็นหลักล้านบาท เพราะใช้ทั่วจังหวัดเกี่ยวกับอสม.ซึ่ง

นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ผมเห็นแล้วว่าการตั้งงบประมาณในเรื่องของแผนงานสาธารณสุขให้เกี่ยวกับ
กิจกรรมอสม.ดำเนินไป ส่วนในหน้า ๒๓๐ ข้อ ๘ โครงการประสานแผน วันนี้เองก็มี
ปัญหาเรื่องการประสานแผน ดังเช่นเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเบื้องต้นของอำเภอเถิน
ด้วยเหตุและผลต่าง ๆ ทั้งที่เรามีเงินงบประมาณในการทำโครงการประสานแผน เท่ากับ
สิ่งที่เราใส่เข้าไป input เข้าไปจำนวนเงินและ output ออกมาคือผลงานกลับมีปัญหา
เพราะฉะนั้นการจัดทำโครงการประสานแผนบางครั้ง อาจจะฟุ่มเฟือยเกินในเรื่องของ
การจัดการลงพื้นที่ ผมมองว่าการทำประชาคมในพื้นที่ ท่านต้องยอมรับความจริงอย่าง
หนึ่ง งบประมาณ อบจ.มีตัวแทนประชาคมมาอยู่แล้ว คือพวกผมสมาชิกเป็นตัวแทนใน
การเสนอโครงการต่าง ๆ และเป็นที่ทราบกันดีว่าการทำงบประมาณ เราจะยึดตัวแทน
ประชาชนในนามสมาชิกสภาจังหวัดเป็นตัวแทนในการเสนอโครงการต่าง ๆ เป็นหลัก
แต่การทำงานของท่าน ท่านลงพื้นที่ทำประชาคมตามคำสั่งแล้วถูกต้อง ถูกต้องตาม
ตัวหนังสือจริง แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ ผมยกตัวอย่างท่านไปอำเภอเถิน ท่านรับแผนจาก
ที่ชาวบ้านเสนอ นาย ก นาย ข ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกสภาเทศบาลต่าง ๆ รับมา
ท่านรับมา ๕๐-๖๐ ล้าน อำเภอเถิน พอถึงเวลาปฏิบัติจริง ๆ ในการบรรจุข้อบัญญัติ
ท่านก็ต้องมารับฟังตัวแทนประชาชน คือบรรดาเหล่าสมาชิกทั้งหลายที่จะเสนอโครงการ
ต่าง ๆ สองจุดนี้ผมอยากให้คุณทำประชาคมให้มันเข้ากัน ก่อนท่านทำประชาคมลง
พื้นที่ ท่านนั่งคุยกับสมาชิกที่ต้องตามกฎหมาย เป็นสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งถือว่าเป็น
ตัวแทนเบ็ดเสร็จแล้ว จะว่าเป็นตัวแทนประชาคมก็ได้ มานั่งคุยก่อนท่านลงพื้นที่จะว่า
เต็มปากก็ได้ ว่าอย่างอำเภอเถินเราอยู่แล้วว่ามีเป้าหมายเงินงบประมาณเท่าไร
เพราะฉะนั้นให้ตัวแทนไปคุยในการทำประชาคม เพราะฉะนั้นแผนการทำประชาคมแต่
ละอำเภอก็จะออกมาตรงเป้าหมายว่า โครงการที่ ๑-๒-๓-๔-๕ จะเป็นโครงการที่สมาชิก
เสนอ พอทำแผนบรรจุแล้ว ท่านสามารถพูดได้ว่า ในข้อบัญญัติมีตรงตามแผนที่ท่าน
ประชาคมมา ท่านทำประชาคมมาอันดับ ๑-๒๐ อบจ.บรรจุในข้อบัญญัติ ๑-๖ ลักษณะ
งานแบบนี้ ท่านต้องปรับในการทำงาน ไม่ใช่ท่านมีหนังสือสั่งการ ท่านก็ลงไปทำ
ประชาคมกับชาวบ้านพอลกลับเข้ามาถึง อบจ. ทำงบประมาณข้อบัญญัติ ถ้าท่านไม่
เปลี่ยนวิธีทำก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ทุก ๆ ปีต่อไป อีกอันหนึ่งในสิ่งที่ผมสงสัย พูดถึง
ลักษณะการทำงานแผน ผมขอพูดต่อเลยอย่างท่านเขียนหมดโครงการต่าง ๆ อย่างหน้า
๑๓๕ หมวดรายจ่ายอื่นๆ ๕ แสนบาท หน้า ๒๓๑ ข้อ ๑๐ หน้า ๒๑๓ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ หน้า ๒๖๔ ท่านจะเขียนหมวดไว้ เขียนหมวดการทำงานไว้ แต่พอ
รายละเอียดท่านไม่ได้เขียนไว้ อย่างแผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า ๒๑๓ ท่านได้บรรจุ
จำนวนเงินไว้ ผมยกตัวอย่าง ท่านเขียนหัวกระดาษไว้ว่า ๒ ล้านบาท แต่ในรายละเอียด
การทำงาน เวลาถ้าเป็นงานงบลงทุนต่างๆ อย่างถนนท่านยังให้เขียนจุด ทำที่ไหน
อย่างไร พื้นที่ตัวเลขเท่าไร ไร่ อย่างไร แต่พอมาถึงงานตัวนี้ ท่านหมวดไว้แค่ปมไว้แค่ ๒
ล้านบาท หน้า ๒๑๔ ข้อ ๒ โครงการสังคมสงเคราะห์เยี่ยมเยียนราษฎร เขียนไว้
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่รายละเอียดจริง ๆ ท่านเขียนเฉพาะอำนาจหน้าที่ทำอะไร แต่ท่าน
เคยบรรจุหรือเปล่าว่า ๕๐๐,๐๐๐ นี้ท่านทำที่ไหนบ้าง ไร่ อย่างไร วันเวลาอย่างไร คือไม่มี
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งการทำงานที่ไม่มีแผนชัดเจนก็จะไปรวมถึงงานของกอง
ช่างในเรื่องการซ่อมบำรุง อย่างปิ่นในการซ่อมบำรุงมีเพื่อนสมาชิกถามว่า หินคลุก ยาง
ใช้ไม่หมด แต่ปีนี้ทำไมตั้งงบประมาณเพิ่มกว่าปีที่แล้ว ทั้ง ๆ ที่ปี ๒๕๖๐ ท่านมีการโอน แต่ผม
อ่านโดยละเอียด ผมพอเข้าใจเนื่องจากแผนการปฏิบัติงานของกองช่างต้องมากขึ้น

นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

แน่นอนในปีนี้ เนื่องจากท่านได้ซื้อรถสเปรย์ยาง ซึ่รถบดขึ้นมา จากเดิมที่ท่านทำงานใช้คนและยางราด งานที่ผ่านมาปี ๒๕๖๐ ท่านอาจจะทำได้แค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ท่านตั้งไว้ แต่ปีนี้ผมเชื่อว่างานกองช่างในเรื่องงานซ่อมบำรุงทางต้องมากกว่าปี ๒๕๖๐ แน่แน่นอน ทั้งการใช้อุปกรณ์ในเรื่องของยาง หินคลุก ลักษณะนี้ แต่ผมอยากให้ท่านเขียนประมาณการเรื่องของระยะเวลาการทำงาน คืออย่างน้อยในเมื่อเรามีเครื่องมือพร้อมแล้ว เบ็ดเสร็จแล้ว เช่นถนน ๕ กิโลเมตรท่านทำกี่วัน ลักษณะนี้ ถนน ๓ กิโลเมตรท่านทำกี่วัน อำเภอนั้นทำอย่างไร รวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งปีที่ท่านจัดซื้อหินคลุกกับยาง ท่านจะทำบำรุงซ่อมแซมถนนทั้งหมดกี่กิโลเมตร ขอเป็นภาพรวมว่าปีนี้ อบจ.จะซ่อมถนน ๑๐๐ กิโลเมตร ในระหว่างปีท่านทยอยทำ ท่านจะได้มีข้อมูลในการเร่งรัดกับหน่วยงานซ่อมบำรุงทางของท่าน เพราะปีนี้ในงบประมาณเอง ท่านก็เสนออัตราจ้างลูกจ้าง ในงานของกรูยทาง ลักษณะต่าง ๆ มา คิดว่าเรื่องงานกับพนักงานน่าจะสมดุลกันในปีนี้ ก็ฝากถึงท่านผู้อำนวยการกองช่างด้วยว่าปีนี้ขอให้ช่วยทำแผนให้ท่านสมาชิกดูว่าทำอะไร อย่างไรบ้าง สำหรับในเรื่องต่อไป ในหน้า ๒๔๑ เป็นเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม ท่านเขียนหมวดว่าเป็นการส่งเสริมในการให้เรียนรู้พุทธศาสนาต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม หน้า ๒๔๑ แต่ผมมีข้อสงสัยอันหนึ่งการส่งเสริมเรื่องศาสนา ท่านเขียนมาเยอะเยอะพอถึงเรื่องการบวชเณร ซึ่งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงก็เป็นข้อหาหรือท่านตอบว่าทำไม่ได้ เบิกไม่ได้การบวชเณร เรื่องนี้ในเมื่อมีข้อกำหนดอยู่ในนั้นแล้ว ผมมองตามข้อกำหนดความว่าทำไมทำไม่ได้การบวชเณร ดีกว่าการฝึกอบรมเสียอีก ค่าใช้จ่ายก็ไม่แตกต่างเท่าไร ในสิ่งนี้การบวชเรียนภาคฤดูร้อนต่าง ๆ ผมมองว่าท้องถิ่นเราน่าจะมีกิจกรรมส่งเสริม ทำเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ต่าง ๆ อีกอันเรื่องเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เราตั้งงบประมาณการท่องเที่ยวไว้มากพอสมควร แต่ผมมาดูรายละเอียด การจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของจังหวัดลำปาง ผมก็ยังมองเห็นว่างานดอกเสี้ยวบานที่แจ้ซ้อน เป็นงานที่น่าจะทำลงในแผนที่การท่องเที่ยวได้ เพราะมีมานานแล้ว แต่ท่านตั้งงบประมาณไว้ประมาณไม่ถึงสองแสน ประมาณสองแสนกว่า หรือสองแสนห้าผมจำไม่ได้ ผมว่าขัดในเรื่องเจตนารมณ์ในความคิดที่เราอยากจะทำพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และท่านไม่กำหนดสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว ขนาดที่แม่วางเชียงใหม่ ดอกซากุระบาน ผมก็ไปดูมาคนนี้อย่างมดเลยไปดูดอกซากุระ เขาส่งเสริมในเรื่องของการโปรโมทต่าง ๆ ขอพูดถึงการโปรโมทหน่อย บางครั้งเห็นการโปรโมทท่านจัดงานเดือนสิงหาคมวันที่ ๑๐ แต่ท่านเริ่มโปรโมทก่อนหน้า ๑๐-๒๐ วัน ใครจะไปรู้การท่องเที่ยวมันต้องทำการโปรโมทข้ามปี เพราะนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เขามาดูงาน มาเที่ยวงานต่าง ๆ เขาวางแผนระยะเวลาในการเดินทาง ท่านจะไปโปรโมทแค่เดือนหนึ่งก่อนล่วงหน้าเป็นไปไม่ได้ ในเรื่องของการโปรโมทต่าง ๆ และการจัดงานต่าง ๆ ผมเห็นว่าโอเคทำได้ดีขึ้น อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้ชมท่านปลัดว่าจัดงานกีฬาผู้สูงอายุ ออกมา ถ้าเรามีความตั้งใจจริงในการที่จะทำงานงานก็จะออกมาเต็มร้อยก็ผ่านมา ๒๕๖๐ ผมเห็นพื้มีงานการกีฬาที่การใส่งบประมาณเข้าไปและผลออกมาค่อนข้างที่จะถือว่าเนื้องานดีมาก ในส่วนอื่น ๆ อีกอันหนึ่งผมอยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกในฐานะคณะกรรมการแปรรูปคดี สิ่งที่ผมห่วงอย่างหนึ่ง ตามความเข้าใจของผมเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้ว ในเรื่องของโรงงานกำจัดขยะตามความเข้าใจผม ได้สอบถามผู้รู้มานิดหน่อย เราดู TOR เดิมในการก่อสร้างโรงงานขยะ TOR เดิมได้เขียนอะไรไว้เยอะเยอะ TOR เดิมถ้าท่านเขียนว่าท่านต้องเอาเงิน อบจ. ไปขาดเซยการ

นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ขาดทุน ทำขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา เอาเงินจ่ายขาดสะสมไปชดเชยลักษณะนี้ต่าง ๆ
ผมว่า TOR ตัวนี้ไม่เกิดหรอก TOR เขาเขียนไว้ไม่มีคำว่าทำงานแล้วขาดทุนลักษณะนี้
อีกอย่างหนึ่งผมอยากทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกว่า ตามพระราชบัญญัติของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจในการจัดเก็บขยะ ทำลายขยะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นคือ
เทศบาล อบต.ต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้ต้องเอาเม็ดเงินของตัวเองออกมาดูแลในเรื่องของ
การกำจัดขยะ เก็บขยะต่างๆ ส่วน อบจ.เรานี้ถามว่า มีหน้าที่ในการทำตรงนั้นไหม ไม่ใช่
อบจ.เรามีหน้าที่สามารถภารกิจสร้างโรงงานกำจัดขยะได้ แตกต่างกับอำนาจหน้าที่ใน
การจัดเก็บขยะ กับคุณสมบัตินี้สร้างโรงงานกำจัดขยะได้เพื่อรับขยะจากท้องถิ่นทั้งหลาย
เพื่อมากำจัดขยะ เพราะฉะนั้นเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปชดเชยในการที่ต่าง ๆ
ในเรื่องของโรงงานขยะต่าง ๆ ที่ผ่านมา ถ้าท่านเห็นผมยกมือสวนตลอดในเรื่องของ
โรงงานขยะที่ไม่ถูกต้อง แม้แต่ข้อบัญญัติการจัดเก็บขยะที่ผ่านไปที่ไหนก็ตาม ผมเอง
ยังไม่ค่อยสบายใจการออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บขยะแตกต่างจากที่ท่านออก
ข้อบัญญัติการเก็บภาษีน้ำมัน ภาษีสุรา ภาษียาสูบ เพราะการออกลักษณะนั้นท่านไม่มี
ต้นทุนในการผลิต ท่านมีแต่ได้กับได้ ท่านเรียกเก็บภาษีที่เขาจำหน่ายอยู่แล้ว ภาษีน้ำมัน
ท่านก็เรียกเก็บมา แต่การออกข้อบัญญัติจัดเก็บขยะมีผลผูกพัน ท่านกำหนดราคาไม่
กำหนดราคาให้ขาดทุนมีผลต้องงบประมาณ มาเป็นทอดทอด สมมุติอย่างที่ผ่านมาท่าน
เรียกเก็บตันละ ๒๐๐ บาท ท่านจ้าง ๔๐๐ บาท มันมีผลต่อเรื่องเงินงบประมาณทันที
เพราะส่วนต่าง ๒๐๐ กฎหมายให้เราไปชดเชยได้หรือไม่ อันนี้ต้องศึกษาดี ๆ อ่านแล้ว
อาจจะไปเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับเหมา ผู้รับจ้างในการกำจัด
ขยะ ซึ่งการกำจัดขยะเมื่อเราเปิดประมูลไปแล้ว ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของเราไม่ได้อยู่ที่เรา
แล้ว TOR ก็เขียนไว้ชัดเจน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ดำเนินการในเรื่องทุกอย่าง แม้แต่
การประสานงาน ขยะเข้าไม่เข้าก็เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง เพราะก่อนเข้าสู่การประมูล
ท่านต้องศึกษาข้อมูลว่าโรงงานขยะของ อบจ.ลำปางจะมีปริมาณขยะเข้าเท่าไร กำไร
ขาดทุนเท่าไร ท่านต้องศึกษามาก่อน ไม่ใช่ท่านเข้าไปแล้วบอกขาดทุนให้ อบจ.เอาเงิน
ไปชดเชย อันนี้ไม่ได้ ผมเป็นห่วง อย่างการตั้งออกมาเรื่องของการกำจัดขยะ ผมเป็นห่วง
เพราะว่าเราดูตามกฎหมาย สัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างเสร็จแล้ว ส่งมอบแล้ว
ให้ผู้รับจ้างทดลอง ๖ เดือน จริง ๆ การทดลอง ๖ เดือนมันเป็นการเทรนให้กับอบจ.
ลำปางส่งคนเข้าไปอบรมในการที่จะเดินเครื่องจักรต่อ ในส่วนหกเดือนนี้เป้าหมายใน
สัญญาจริง ๆ เป็นลักษณะนั้น และสัญญามีพ่วงต่อท้ายว่า หลังจากหกเดือนแล้วให้ผู้รับ
จ้างได้รับสัมปทานอีก ๒ ปี ซึ่งในเรื่องนี้ เราก็ตัดไปแล้วว่าข้อตกลงสัญญานี้ขัดต่อ
กฎหมาย ดังนั้นเป็นช่องว่างที่ว่า อบจ.ต้องดำเนินการหาผู้รับสัมปทานหรือจะ
ดำเนินการเอง อย่างช่วงเวลาที่เป็นสัญญาภาค ผมว่าตามหลักกฎหมาย ผู้รับจ้าง
หลังจากหกเดือนแล้ว ท่านต้องออกจากโรงงานของ อบจ. เพราะไม่มีเหตุผลหรือ
กฎหมายรองรับว่าท่านอยู่ด้วยสถานะอะไร ณ ตอนนี้อย่างนี้ เป็นห่วงถ้าเป็นผู้บริหารจาก
นักการเมืองไม่ค่อยห่วงเท่าไร แต่วันนี้ผู้บริหารทั้งหมดผมว่าในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ
เป็นข้าราชการน่าจะศึกษา เพราะความรับผิดชอบท่านต้องรับทั้งหมด ในเรื่องของการ
ตัดสินใจทำอะไรต่าง ๆ การตัดสินใจมากน้อยขนาดไหน เรื่องของการรักษาการหรือ
ปฏิบัติราชการแทน ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงในการที่ท่านจะไปตกลงทำสัญญานิติกรรมอะไร
ต่าง ๆ โดยถ้าท่านไม่เอาหลังฟังสภาว่าเป็นการอนุมัติโดยสภาแล้ว สภาเห็นชอบให้
ดำเนินการอย่างนี้ เป็นการสุ่มเสี่ยง เพราะอำนาจต่าง ๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน

นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ผู้บริหาร ณ เวลานี้ เป็นการที่ว่าบริหารสุญญากาศ การรองรับเท่านั้นเอง ทำไมผม
กล้าพูดอย่างนั้น ผมยกตัวอย่างการบริหารบุคคลของ ก.จ.จ. เอง กฎหมายก็ยังเขียนไว้
ว่า ณ เวลานี้ การตัดสินใจของผู้บริหารทุกเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลทุกเรื่อง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.จ.จ. ทุกเรื่องเลย คือท่านนำเสนอเข้า ก.จ.จ. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ
เดินซ้ายเดินขวา ถ้าเป็นสมัยก่อน ผู้บริหารตัดสินใจแล้ว เข้า ก.จ.จ. แจ้งเพื่อทราบ แต่
ตอนนี้เป็นการพิจารณาเปลี่ยนไป ผมยกตัวอย่างแค่กฎหมายข้าง ๆ เข้ามาเทียบเคียงให้
ท่าน เพราะฉะนั้นเรื่องการเดินหน้าในเรื่องโรงงานกำจัดขยะ ผมอยากให้ท่านศึกษา
กฎหมายดี ๆ เพราะเดี๋ยวท่านตัดสินใจอะไรไป เงินใช้จ่ายอะไรไป ต้องมารับผิดชอบ
รับผิดชอบการทำสัญญานิติกรรมผูกพันต่าง ๆ หลักกฎหมายต้องให้สภาเห็นชอบด้วย
ผมเองก็คงมีเพียงเท่านี้ในเรื่องของคร่าว ๆ งานต่าง ๆ และอีกอย่างที่ผมอธิบาย
โครงสร้างคร่าว ๆ งบดำเนินงานที่ผู้บริหารเดิมที่ได้ทำไว้ ในปี ๒๕๖๐ ท่านต้องพิจารณา
ถ้าท่านเดินตามร่างเดิมที่ผู้บริหารเดิมได้วางไว้ท่านอาจจะมองว่าผู้บริหารเดิมตกลงกับ
สมาชิกอะไรเรียบร้อย แต่วันนี้ที่ท่านเห็นไม่ใช่ อย่างที่ท่านเข้าใจ ซึ่งอย่างงบดำเนินงาน
ต่าง ๆ ท่านต้องมีความชัดเจน ในส่วนต่าง ๆ เพราะงบลงทุนมันน้อยมาก ๒๙๒ ล้าน
บาทกับในเรื่องของงบประมาณอีกประมาณหกหรือกว่าล้าน ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วงบ
ลงทุนเราไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หักเงิน อสม.ออกแล้วเหลือหกหรือกว่าล้าน ก็ขอฝาก
ท่านนายกรักษาการ ลองพิจารณาปรับเปลี่ยน เพราะสิ่งต่าง ๆ เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดทั้ง
หมดแล้ว เรื่องของงบตัวนี้เท่าไร ผมจะไม่พูด ผมจะพูดคร่าว ๆ ขอขอขอบคุณที่ทาง
เพื่อนสมาชิกทางรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภา
นายนิพนธ์ นันทะสี
ส.อบจ.อ.จาว

-ขอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างรายจ่ายงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผมขอใช้สิทธิในการอภิปราย
และสอบถาม ในบางประเด็นที่ได้สงสัย ก็อาจซ้ำซ้อนกับของเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปราย
บ้าง ก็ต้องขอภัยด้วย ก็ในหน้าที่ ๑๒๗ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ตั้งงบประมาณไว้
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมดูแล้วว่าจะซ้ำซ้อนกับหน้า ๑๓๑ ในคำจ้างทำเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท ในส่วนตัวผมแล้วผมก็เห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
หรือองค์กรของเราเพื่อจะเป็นการได้ประชาสัมพันธ์การทำงานของเราสู่สายตาของพื
น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผมก็เป็นคนชอบประชาสัมพันธ์ในส่วนตัวใน
การทำงานของผม ในช่องทางของเฟสบุ๊ค หรือว่าทางไลน์ แต่ผมว่าในการจัดทำบทรังนี้
ซ้ำซ้อนกันแล้วก็มีการตั้งตัวเลขไว้สูง เพราะผมดูแล้วว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์มัน
ถือได้ว่าเป็นสื่อที่เริ่มจะล้าสมัย ในเรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์คนอ่านก็เริ่มจะน้อยลง
ถ้าเราใช้ช่องทางในเรื่องของเฟสบุ๊คหรือทางไลน์ การใช้งบประมาณก็จะประหยัดลง ผม
ดูเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเราที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ทำงานดูแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์ กดแชร์นี้น้อยมาก ก็ท่านปลัดเป็นขาประจำที่เข้า ผมว่า
อย่างน้อยคนในองค์กรขอเราต้องรักองค์กรของเราก่อน ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยกัน
กดไลค์ กดแชร์ เพื่อที่จะนำเสนอผลงานของเราไปสู่สายตาพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็น

นายนิพนธ์ นันทะสี

ส.อบจ.อ.จาว

อีกช่องทางหนึ่ง ก็เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่ว่าตัวเลขมันสูงไปน่าจะตัดจากตรงนี้ลงบ้าง ขออนุญาตไปที่หน้า ๑๘๔ โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและประชาชนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนทางด้านความรู้ความสามารถตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก ผมเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้า แต่อยากฝากถามฝ่ายบริหารว่าการจัดงานวันเด็กแต่ละครั้งจะทำอย่างไรให้มันครอบคลุมทั้ง ๑๓ อำเภอ เพื่อให้เด็กในอำเภอรอบนอกได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพราะทุกครั้งที่เราจัดที่สนามกีฬาที่หนองกระเทียม เด็กที่สามารถมาร่วมงานได้ก็จะมีอำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอเมือง ส่วนอำเภอที่ห่างไกลอย่าง อำเภอเถิน อำเภองาว แฉ่งห่ม วังเหนือ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ เราจะบริหารจัดการอย่างไรให้เด็กอำเภอได้มีส่วนร่วม จัดงบประมาณไปให้เขาหรือว่าจัดของขวัญไปให้เขา เพราะทุกปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ก็คงใช้เงินส่วนตัวเข้าไปร่วมกิจกรรมทั้งนั้น ก็ต้องฝากเป็นข้อคิดให้ฝ่ายบริหารด้วย ในส่วนหน้า ๓๓๖ การแข่งขันกีฬาที่เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อวาน ก็ได้มีโอกาสไปร่วมการจัดแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดลำปางและผู้สูงอายุ ผมเห็นด้วย ก็เห็นผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอมาร่วมกัน อย่างที่อำเภองาวก็มากันเกือบร้อยคน เห็นเขามีโบหน้า ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความสุข ผมก็ดีใจด้วย แต่ผมก็ฝากในเรื่องของห้วงเวลาของการแข่งขันเพื่อช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนและบ้านผมก็ไกลพอสมควร ถนนหนทางก็คดเคี้ยวด้วย ก็ฝากว่าถ้ามีโอกาสในปีหน้าหาช่วงเวลาที่เหมาะสมหน่อย เพราะก็เป็นห่วงผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของผมและอีกหลาย ๆ อำเภอ หน้า ๑๔๓ ในเรื่องของการงานจัดประเพณีลอยกระทง เมื่อสักครู่นี้เจอท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้สอบถามในเรื่องของการจัดประเพณีในการจัดงานลอยกระทง เพราะเราไม่ได้เป็นแม่งานจัดเอง สอบถามว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท อย่างที่อำเภองาวปกติทุกปี ผมจะตั้งงบส่วนตัว งบในส่วนของผมไม่ร่วมกิจกรรมเพราะที่อำเภองาวก็จะจัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับท้องถิ่น อยากทราบว่างบประมาณตรงนี้ เราจะสามารถที่จะประสานไปร่วมกับในแต่ละอำเภอได้หรือไม่ เพราะเป็นภาพรวมในระดับอำเภอ สอบถามทางฝ่ายบริหาร หน้า ๒๔๖ ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมเห็นว่าเราอาจจะมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของเรา เช่น เราอาจจะเป็นแม่งานจัดการประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับประเทศ หรือ อปท. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมรายได้ คนในจังหวัดของเรา เหมือนกับที่เราไม่ร่วมกับจังหวัดอื่นๆ อย่างน้อยผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมอาจจะมีคนติดตามไปด้วย เป็นการสร้างรายได้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหนึ่งช่องทาง ขออนุญาตไปหน้า ๒๖๖ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าซื้อยาง ค่าซื้อหินคลุก ค่าซื้อแอสฟัลติกท์ รวมกันทั้งหมดก็ประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผมยังว่าน้อยไป เพราะสายทางที่เราดูแลทั้งหมดอยู่เจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร อยากฝากฝ่ายบริหารว่าจะทำอย่างไร บริหารจัดการงบประมาณของเราให้ทันกับความต้องการของชาวบ้าน คือพูดตามตรงคือใช้งบให้หมดภายในปีงบประมาณ เราคงไม่ต้องไปรอถึงว่าต้องรอเขาทำหนังสือร้องเรียน หรือร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรม เราถึงไปซ่อมให้เขา เพราะในถนนสายทางของเราผมเข้าใจว่าท่านคงรู้พื้นที่กันหมด พื้นที่ไหน

นายนิพนธ์ นันทะสี
ส.อบจ.อ.งาว

เสียหาย พื้นที่ไหนต้องการจะซ่อมแซม เพราะถนนสายทางของเราก็เป็นถนนที่มัน
หมดอายุ ก็ฝากไว้ด้วยถ้ามีโอกาสปีงบประมาณตั้งเยอะเลยก็ได้ชาวบ้านจะได้ไม่
เดือดร้อน ประเด็นสุดท้ายก็ต้องขอสนับสนุนโครงการ หน้า ๒๗๘ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่นเชื่อม
ระหว่างบ้านไฮ หมู่ ๒ - บ้านเปียงใจ หมู่ ๔ - บ้านเลาสุ เชื่อมกับอำเภอแจ้ห่ม หมู่ ๘
บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ ๖ นี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เห็นความสำคัญ เพราะ
เป็นการเชื่อมระหว่างอำเภองาวกับอำเภอแจ้ห่ม อีกเส้นทางหนึ่ง ปกติก็จะใช้เส้นทาง
หลักสายพหลโยธิน กว่าพี่น้องชาวอำเภองาวกับแจ้ห่มจะเดินทางไปมาหาสู่กันนี้ต้อง
เกือบร้อยกว่ากิโล อีกเส้นทางหนึ่งไปอำเภอวังเหนือก็ไกลเหมือนกัน เส้นทางนี้จะเป็น
เส้นทางลัดที่จะย่นระยะเวลา ระยะห่างกันประมาณสามสิบกิโลถึงสี่สิบกิโล ก็ขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารที่ได้เห็นความสำคัญ ตั้งงบน้อยไปหน่อย เพราะระยะทางตั้งสามสิบกิโล
ยังงั้นก็ช่วยดำเนินการเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องทั้งสองอำเภอทั้งอำเภองาวและ
อำเภอแจ้ห่ม ขออนุญาตใช้สิทธิอภิปรายเพียงเท่านี้ก่อน ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านพิเชฐ ทินอยู่

ประธานสภา

นายพิเชฐ ทินอยู่

ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมเองต้องขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิกที่ได้ช่วยกัน
ทำงานในบทบาทในสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการช่วยเติมเต็มให้
ทางฝ่ายบริหารในการที่ช่วยมอง ดิเพื่อก่อ เพื่อช่วยกันทำงาน วันนี้เองจริง ๆ แล้วเพิ่ง
ผ่านไปไม่กี่วัน ไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้วได้ ตรรกะในการทำงาน
วันนี้ผมเองดูแล้ว ฟังแล้ว น้ำหนักของสมาชิกหลายท่านก็ค่อนข้างเห็น ซึ่งใกล้เพิ่ง
ประชุม สามสี่วัน เรามีโอกาสได้ออนงบประมาณ แต่วันนี้เองผมพยายามมองว่าด้วยเงื่อนไข
ข้อจำกัด อาจจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่สูญเสียของคนไทยกิจกรรมบางอย่างอาจจะทำไม่ได้
ทำให้งบต้องดำเนินงานไม่จบ แล้วถึงโอนที่ผ่านมาก่อนข้างสูง แล้วก็โอนวันนี้เอง ตัวที่
เราโอนเราตั้งเยอะกว่าปีที่แล้ว ผมเองพยายามมอง มองในแง่ดีว่าเชื่อว่าท่านปลัดเองซึ่งถ้า
ได้เป็นท่านผู้บริหารของปีที่แล้ว ๆ ตั้งแบบนี้ผมว่าก็ดูแปลกๆ แต่วันนี้เองผมเชื่อว่าพี่ทาง
บริหารก็คงมีแนวทางที่จะทำอย่างไรให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น ได้
เร็วขึ้น ผมก็คาดหวังไว้ว่าอยากจะให้ทุกอย่างเหมือนกับที่ขอเอ่ยนามท่านนิพนธ์ นันทะสี
ตรงไหนที่ไม่พอเติม เหมือนขอเอ่ยนามท่านถาวร บุปผาเจริญ ได้นำเรียนว่าบางคนดู
อยากจะแปลกกว่าที่ผ่านมาฟังโอนงบซึ่งบเหลือจากน้ำมันหล่อลื่นงบหินคลุกต้องโอนแต่
วันนี้เองตั้งเยอะบ้างท่านบอกไม่พอ เพราะว่าเรามีแผนการในการซื้อเครื่องจักร
Resetting อะไรต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ปกติ หรือบางโครงการปีที่แล้วตั้งไว้หนึ่ง
ล้าน สองล้าน ไม่พอใช้ ปีหน้าตั้งห้าล้านก็ไม่แปลก เพราะบางอย่างขยายผลต่อยอดใน
อำเภออื่นๆ ได้ ผมคิดว่าวันนี้เองก็คงจะฝากฝ่ายบริหารว่า ช่วยทำอย่างไรให้งบประมาณที่
ผ่านมา มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เราตั้งใจไว้ให้ทันในปี ๒๕๖๑ เพื่อจะตอบสนองในความ
ต้องของพี่น้องประชาชนในแต่ละประเด็นให้มากขึ้น เอาเป็นว่าผมฝากไว้ว่าหากวันนี้ก็
ถือว่าเต็มที่แล้วก็ขอให้ท่านนำไปทำให้โครงการให้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มาก
ที่สุด ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา

ประธานสภา

นายนิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง เขต ๙ ผมถือว่าสภาแห่งนี้ได้ร่วมกันทำงานใหญ่
มาเป็นปีที่ ๗ ความหมายของผมทันทีที่เราได้รับเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ ภารกิจแรกที่เรา
จัดทำด้วยกันคือจัดงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ พอถึงตอนนี้ก็ปีที่ ๗ ถือว่าเป็นสภาชุด
แรกหรือเปล่าที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสียงสะท้อนของการทำงานในสภาแห่งนี้
ผมก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนสมาชิก พี่ ๆ ผู้อาวุโสพูดมา ผมว่าในฐานะที่คณะ
ผู้บริหาร ซึ่งวันนี้สวมหมวกสองใบ ใบแรกคือเป็นข้าราชการประจำ และใบที่สองคือ
ผู้บริหาร ด้วยกฎหมายและระเบียบ แต่สิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายทั้งหมดผมเข้าใจว่าไม่มี
คำว่าขออนุญาตใช้คำว่า “ตีรวน” เพราะฟังดูแล้วว่าเป็นทัศนคติที่สร้างสรรค์มาก ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง คือมีเพียงแต่คนที่มองสมาชิก
สภาจังหวัดคิดในทางที่ลบก็มีเยอะ เช่น จะมุ่งไปทางโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการรับเหมา
ก่อสร้างหรือถนนหนทาง แต่วันนี้มติของสภาเราเราสามารถจะพูดถึงเรื่องข้อบัญญัติว่า
ด้วยขยะ ว่าด้วยเรื่องการศึกษา ว่าด้วยเรื่องสาธารณสุข การกีฬาผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสภาอบจ.แต่สิ่งที่ ความคิดของเจ้าหน้าที่งบประมาณกว่า
จะได้รูปเล่มออกมาก็ไม่ใช่ของง่ายผมเข้าใจ ถ้าใครอยู่ใกล้ชิดกับกระบวนการการจัดทำ
งบประมาณเป็นของยาก แต่ในฐานะที่ท่านได้ทำออกมาแล้วระเบียบกฎหมาย บอกรว่า
สมาชิกสภาเป็นผู้พิจารณา วันนี้ความคิดของสมาชิกสภาทั้งหมดที่สะท้อนออกมา ก็
คงได้เข้าไปสู่หน้าตัก หรือกระดานไตของท่านนายกและคณะผู้บริหาร ที่จะต้องทำ
ภารกิจตรงนี้ให้สำเร็จลุล่วง จริง ๆ การจัดสรรงบประมาณมีแค่สองอย่าง คือ งบ
นามธรรม กับงบรูปธรรม รูปธรรมสามารถสัมผัสได้เห็นได้ แล้วก็เดินทางได้ ซ้ำสะพาน
ได้ แต่งบนามธรรมจะเป็นงบของการ เขาเรียกอย่างไรจำเป็นต้องไม่ได้ เช่น อบรม สัมมนา
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจการสาธารณภัยอะไรพวกนี้ จำต้องลำบากแต่สิ่งหนึ่งวันนี้เรา
ไม่ต่างกัน เราอาจจะเอาเงินไปใส่ตรงนั้นตรงนี้โดยจำต้องไม่ได้ แต่ผลสะท้อนในอนาคต
สมมุติว่าเราไม่สามารถจะใช้งบประมาณส่วนนี้ไปทำตามแผนยุทธศาสตร์ห้าหกข้อที่เรา
สามารถกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดร่วมกัน ถ้าจะเหลือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผม
อยากจะแปร งบนามธรรมตัวนี้เข้าไปสู่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความต้องการ เช่นถนนใน
หลายอำเภอ สะพานในหลายพื้นที่ อะไรอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ว่าผม
ก็ไปดูเขต ๙ ก็ถือว่าได้รับการอนุเคราะห์พอสมควร ก็ชัดเจนในเบื้องต้น แต่ว่าอีกอย่าง
หนึ่งผมเข้าใจว่าวันนี้ทันทีที่เราอภิปรายกันเสร็จกระบวนการแปรญัตติจะต้องมีแน่นอน
อยู่แล้ว เพียงแต่ถ้าเกิดขึ้น เราสามารถจัดสรรงบประมาณที่เราตั้งไว้ เจ็ดร้อยแปดสิบ
สองล้านบาท ตัวเลขอาจจะต่ำลง แต่ถ้าต่ำลงนั้นแปลว่าเราสามารถที่จะจัดสรร
งบประมาณแบบเกินดุล ซึ่งก็ได้ผิดกฎหมายอะไร ส่วนที่ขาดหายไปจากตัวเลขกลม ๆ
ครั้งนี้ อาจต้องตกเป็นเงินสะสมต่อไป ก็ขอขอบคุณพูดแค่นี้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภา
นายธีรพล ศรีวงษ์
ส.อบจ.อ.จาว

-ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางท่านหัวหน้าส่วนราชการ สิ่งที่ทางสมาชิกได้อภิปรายนี้คือความหลากหลายของ
ความคิด สิ่งที่ผมอยากจะทำไว้คือหน้านี้หน้าฝน ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

นายธีรพล ศรีวงษ์
ส.อบจ.อ.จาว

อบจ.คือถนนถ่ายโอน ปัญหาที่มีเกิดขึ้นคือการชำรุด การคมนาคมไม่สะดวก ถ้าเรา
จะดูข่าวผมดูข่าวทีวีช่องแปด อบจ.บางแห่งโดนไปลงข่าวเมื่อไปลงแล้วความเสียหาย
เกิดขึ้นแก่องค์กร เราไปดูงบประมาณก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง
ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม ลงในพื้นที่ซึ่งเป็นงาน อบจ. โดยตรงและ
งานถนน ถ้าเราจะถือความสำคัญเป็นภารกิจของ อบจ.พื้นที่ดำเนินการเราได้รับการถ่าย
โอนจาก รพช.ทางหลวงชนบทนี้แน่นอนอยู่แล้ว เมื่อได้รับการถ่ายโอนแล้ว อาจจะมาก
บางอำเภอหรือน้อยบางอำเภอ ก็เป็นสิ่งที่ดีแม้แต่ทางผมเอง ผมได้จัดสรรงบประมาณทุกปี ปีนี้ผม
จัดสรรงบลงสี่ล้านในถนนถ่ายโอน ก็ขอขอบคุณมากและอย่างหนึ่งภารกิจของ
อบจ.หลายภารกิจ สิ่งที่ยากจะฝากคือ เมื่อสักครู่สมาชิกได้พูดแล้วการท้องที่वलำปาง
มีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะแยะ อันซีนไทยแลนด์ อำเภอจาว หล่มภูเขียว ดังมากเลย แต่
ทาง อบจ.ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายใหญ่ แล้วก็สนับสนุนโดย
อนุเคราะห์โดย อบจ. นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะว่าการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เป็นวาระแห่งชาติ
ถ้า อบจ.มีวาระเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมคิดว่าจะดีไม่น้อย และสิ่งที่ยากจะขอ
แก้ไขในข้อบัญญัติ หน้า ๒๘๙ ข้อ ๑๐ โครงการถนนซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหลวง
กันดิน สายลป.ถ. ๐๐๔๒ บ้างร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อย ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา หมู่ที่ ๘ -
บ้านบ่อฮ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหวน “ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐
เมตร” แก้ไขเป็น “ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕- ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร” หนา
เท่าเดิม อยากฝากถึงผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ผมเคยเสนอว่าในการที่จะ
ออกมาเป็นสำเนาอะไรก็ตามไม่ว่าแผน ไม่ว่าข้อบัญญัติก็ตาม ผมเคยเสนอว่าให้มีการ
ประชุมนอกรอบของสมาชิกสักครั้งหนึ่งก่อน เพื่อตรวจดู อันไหนผิดพลาดจะได้แก้ไขทัน
เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้พื้นที่อยู่แล้วรู้ข้อมูลอยู่แล้ว มีเช่นนั้นเวลาทำออกมา
มาแก้ไขมาปรับปรุงที่หลังจะล่าช้า แล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ อยากของฝากท่าน
ประธานสภาและผู้บริหารด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านบุญเชิด พรมศรี

ประธานสภา

นายบุญเชิด พรมศรี

ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมไม่ถิปรายแต่ผมจะขอแก้ไขหน้า ๒๘๖ ข้อ ๑๔
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหัววัง หมู่ที่ ๕ - บ้านทุ่งเกวียน
หมู่ที่ ๖ “ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร” แก้ไขเป็น “ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร” และข้อที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ยามใต้ หมู่
ที่ ๙ - บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ ๘ “ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร” แก้ไขเป็น “ยาว
๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร” สองที่ และก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารว่าได้เครื่องจักรใหม่ที่
งบประมาณปี ๒๕๖๑ ที่ที่จะซื้อนี้และถนนสายทางที่ท่านรับผิดชอบก็เขตของผมก็มีเหมือนกันก็
ขอไปดูแลหน่อย เพราะไหนๆ ก็ได้เครื่องจักรใหม่ก็ไปลองที่ห้างฉัตรก่อนก็ได้ วอแก้วได้เลยจะไม่
ขัดข้อง ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม

ประธานสภา

นายทองดี จอมวงศ์

ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบจ.ลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก็ต้องขอบคุณท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาที่เป็น
ห่วงในการทำงานของพวกเรา คำถามเยอะมากจนมันไปหมด อันดับแรกเป็นเรื่องของที

นายทองดี จอมวงศ์
ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบจ.ลำปาง

วาระอื่นขึ้นมาที่เป็นเรื่องของโครงการโรงเรียนศูนย์ดำรงธรรมในเรื่องของกลุ่มใน
นายกเทศมนตรีเถินบุรีและก็นายยกเถินบุรีล้อมแรด เวียงมอก แม่วะ นาโง่ง และแม่ถอด ก็เป็น
เรื่องที่เราต้องนำมาพิจารณาเช่นกันในประเด็นนี้ก็คือในส่วนขอเถินบุรีที่เราไปเปิดงานที่เถินบุรี
ที่เจอท่านสมาชิกสภาอยู่ก็คือเขาก็ได้คุยกันหลังจากที่ผมเปิดงานเสร็จก็มาคุยกันที่โรงแรมนคร
เถินก็มีกลุ่มผู้บริหารของ อบต. เทศบาลต่าง ๆ มานั่งคุยกันว่าที่ผ่านมากลุ่มของท่านนิรันดร์
ปัญญาสิทธิ์ จะไม่ได้งบประมาณโครงการ ซึ่งผมก็รับปากไว้ว่าในการที่จะดำเนินการก็จะทำให้
เช่นกันในการทำ แต่ว่ายังไม่ทันบรรลุในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพราะว่าห้วงเวลาเร็ว
เกินไปในการทำ ท่านก็เพิ่งส่งมาผมก็ยังไม่ได้แกะดูว่ามีในแผนหรือไม่อย่างไร ซึ่งเลยเวลาของ
การทำร่างข้อบัญญัติไปแล้ว ในส่วนนี้ซึ่งผมก็รับปากไว้ว่าในการทำถ้าหากว่าเป็นการซ่อมแซม
หรือเป็นงานอะไรที่เป็นซ่อมแซมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็เสนอมาผมจะใช้เงินสำรองจ่ายใน
การแก้ไขปัญหาให้ นอกจากนั้นในงานของวัฒนธรรมประเพณีกีฬาโดยเฉพาะ งานเถิน สังคมเดิน
อะไรพวกนี้ ซึ่งจะหายไปซึ่งทาง อบจ.ก็จะไปช่วยให้ตรงนี้ก็รับปากท่านนายกสวงศ์ ใหม่ตัน ท่าน
ก็อยู่ในนั้นด้วยก็รับปากว่าจะดูแลและก็พอใจในการที่จะทำ ซึ่งหนังสือฉบับนี้มาก็เป็นหลังจาก
ข้อบัญญัติออกไปก็เราคงต้องฝากท่านทวี ศรีวิชัย ต้องไปช่วยประสานงานนิดนึงว่าจะทำ
โครงการอะไรก็เสนอมาในหลังข้อบัญญัติออกไปแล้วเราจะได้ช่วยเหลือนอกจากประเด็นที่
งบประมาณที่มีอยู่ในนี้ได้เราก็แก้ไขเป็นเรื่องๆ ไปตรงนี้คือตอนนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องแผน
เรื่องงบประมาณที่เรามีกระบวนการเข้าสู่งบประมาณต้องมีอยู่ในแผน ถ้าหากไม่อยู่ในแผนก็ไม่
สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องรอการปรับแผน การปรับแผนตรงนี้เข้าเพราะอะไรเมื่อก่อนเป็น
คณะกรรมการพัฒนาแผน คณะกรรมการส่งเสริมการทำแผนทำก็จบก็ปรับได้แต่ตรงนี้
กระบวนการปรับแผนต้องเข้าสู่ประชาคมหรือต้องประชาคมหมู่บ้านประชาคมที่เรามาวันนั้น
ประมาณพันกว่าคนคือต้องผ่านกระบวนการนี้ถึงจะยกขึ้นเพราะเขาทำให้เรายกขึ้นในการปรับ
ก็จะยกขึ้นเช่นกันไม่ใช่ที่เราเรียกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนคณะกรรมการจะ
ทำแผนพัฒนามาคุยกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะจบไม่ใช่ที่นี้การปรับแผนอันนี้ต้องผ่านระเบียบ
ใหม่เพิ่มกระบวนการประชาคมเข้ามาอีกในการทำ ฉะนั้นก็จะยกตรงนี้ในการที่จะแก้ไขว่าเป็น
ประเด็นที่เรานำไปสู่การตั้งงบประมาณว่าทำไมต้องมีแผนมีอะไรตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้อง
ประชุมกับ อบท. ทั้ง ๑๐๓ แห่งที่จะมาทำแผนร่วมกันกับเราเพราะว่าตรงนี้เขาให้อบจ. เป็น
หน่วยงานในการทำแผนทั้งหมดไปสู่กระบวนการปฏิบัติซึ่ง อบจ. ก็ต้องเอาแผนตรงนี้ไปคุยกับ
อบต. เทศบาล ดังนั้น การทำงานต่อไปก็มีความยุ่งยากมากขึ้นยุ่งยากก็คือการทำแผน แต่ถ้า
เข้าระบบแผนก็จะง่ายคือสามารถหยิบมาใช้ได้เลย ตรงนี้เราต้องมาทำงานร่วมกัน ก็ขอขอบคุณ
ในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารเองในภาพรวมแล้วพอจะแยกออกเป็น สอง สาม ส่วน
ที่เราจะชี้แจงต่อที่ประชุมก็คือ ในส่วนของงบประมาณที่จริง ๆ แล้ว ๗๘๒ ล้านบาท รวมเงิน
อุดหนุนด้วย เงินเราจริง ๆ ก็มีเพียง ๕๕๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางซึ่งเป็นงบประมาณน้อยมากแตกต่างกับที่ชลบุรีวันก่อนลงไป สามพันสองร้อยล้าน ซึ่ง
ของเรามีแค่ ๕๕๓ ล้านบาท เชียงใหม่ก็สองพันล้าน ของเราน้อยนิดจริง ๆ แล้ว ๑๘๘ ล้าน เป็น
เงินอุดหนุนอุดหนุน อสม. โรงเรียนอวแก้ว เงินเดือนข้าราชการที่ถ่ายโอนมา ของเราจริง ๆ มีแค่
๕๕๓,๘๘๘,๘๐๐ บาทแค่นั้นเอง ไม่ได้มี ๖-๗ ร้อยล้านอย่างที่เรารู้แต่อย่างใด ก็ต้องเข้าใจ
ตรงกันก่อนในส่วน ๕๕๓ ล้านบาททางคณะกรรมการทางผู้อำนวยการกองแผนก็มาสรุปออกมาเป็น
สามส่วนในการที่จะดำเนินการร่วมกันก็คือ ในส่วนหนึ่งในส่วนของค่าตอบแทนเงินเดือนต่าง ๆ
ของท่านข้าราชการของท่านสมาชิกสภาของท่านนายก ของลูกจ้างประจำประมาณ ๑๒-๑๓
เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ไม่มากในหาร้อยกว่าล้าน นอกจากนั้นก็เป็นงานโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะต้องทำ

นายทองดี จอมวงศ์
ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบจ.ลำปาง

ส่วนที่สองก็คือส่วนโครงสร้างพื้นฐานงานงบลงทุนที่ท่านว่าก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคืองานโครงสร้างพื้นฐานที่เราตั้งงบประมาณไว้และในส่วนของงบประมาณที่เป็นการซ่อมแซมก็ทั้งสองอย่างนี้ก็จะรวมสำรองจ่ายด้วยก็ถือเป็นงบลงทุนด้วยเช่นกันที่เราตั้งไว้ ๓๐ ล้าน ก็ประมาณอยู่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เยอะในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าในอัตราส่วนตรงนี้ก็ว่าได้บอกมาตลอดเงิน ๑๐๐ บาท อบจ. เราสามารถนำไปพัฒนาได้ถึง ๘๒-๘๓บาทต่างกับท้องถิ่นทั้งหมดที่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองเขลางค์ เขามีเงินเยอะจริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายประจำเขาถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น ๑๐๐ บาทเขาจะนำไปใช้ได้แค่ ๔๐ กว่าบาท ของเราได้เยอะถือว่า ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ถือว่ามากทีเดียว นอกจากนี้ในส่วนในการซ่อมแซมที่ว่าทำไมไม่ต้องตั้งงบประมาณลาดยางอะไรไว้ตรงนี้ก็คืองานซ่อมแซมพวกนี้ กระผมเองได้คุยกับท่านผู้อำนวยการกองช่างว่ามีวัสดุอุปกรณ์ให้ครบขึ้นในการทำงาน ก็จะมีในการทำแผนต่าง ๆ ขึ้นที่สุดแล้วการทำงานทั้งหมดก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนทั้งหมด ผมคงจะไม่ไปทำคนเดียวนี้คนเดียวในการทำ เพราะผมพูดแต่ต้นแล้วว่าในการทำงานทุกอย่างงบประมาณที่ทำได้ตรงนี้จะทำเข้าสู่กระบวนการทำแผนโดยเอาคณะกรรมการของสภามาเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมการที่จะทำ ซึ่งผมก็ทำไปแล้วประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ ท.ท.ท. วันนั้นมาประชุม ท่านหลายคนก็มาประชุมร่วมกันซึ่งก็จะเป็นการเปิดประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยว เราจะทำงานร่วมกับเขาทำงานร่วมกับท่องเที่ยวจังหวัด ซึ่งเราก็จะครอบคลุม เราจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวคนเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าในการทำตรงนี้เราต้องมีมวลชนมีการร่วมกันในการทำ ในส่วนนี้ก็คืองานโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนที่สามก็คืองานเรื่องของการพัฒนางานมวลชนพวกนี้ผมจะให้น้ำหนักไปที่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ จะมีงานกีฬา งานอาชีพ งานมวลชน งานผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้สูงอายุ เด็กสตรี สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย แหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา และการพัฒนาภายใต้พัฒนาอาชีพจะอยู่ที่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์สรุปแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในจุดนี้เราก็จะมาทำร่วมกันก็คือเราแบ่งอัตราส่วนออกมาตามนี้ ซึ่งเราจะมาหนักด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ โครงสร้างพื้นฐานแน่นอนคือเป็นความต้องการของชาวบ้านเป็นหน้าเป็นตาของคนที่จะทำทำได้ดี แต่เราอย่าละเลยในส่วนของงานสังคมงานมวลชนพวกนี้ ผมก็ว่าก็คิดในใจสุดท้ายผมก็จะพาท่านสมาชิกสภาทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง และอย่างมีหน้ามีตาและคาดว่าจะเข้าสู่สภาได้ทั้งหมด เพราะงานมวลชนที่ตั้งไว้นี้ก็จะเป็นงานที่เราจะร่วมกิจกรรมด้วยกัน อย่างผู้ว่าราชการมาตรวจงานที่ อบจ. ลำปางเราก็เห็นว่าท่านบอกกิจกรรมน้อยไปหน่อย หัวอกผมหัวอกท่านก็คืออันเดียวกันเมื่อก่อนผมเป็นปลัดไม่ได้เป็นนายก ท่านก็เป็นสมาชิกอยากทำงานประเพณี กีฬา ทำอะไรก็ได้ ซึ่งก็ไม่ว่าท่านนายกจะอนุมัติหรือไม่ แต่ช่วงนี้ขึ้นตอนลดไปแล้วอยู่ที่ผมในการที่จะอนุมัติในการดำเนินการ ก็จะมีเร็วขึ้นท่านมีอะไรก็มาคุยกัน งานประเพณี กีฬา ที่ตั้งไว้ที่เราต้องมาคุยกันคุยกับท่านพิเชษ ทินอยู่ว่าเราน่าจัดงานใหญ่ที่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง วันก่อนก็คุยกับประชารัฐที่จะเปิดงานที่บ้านหนองบ่งซึ่งก็จะเปิดเดือนตุลาคมนี้ เราก็จะเอา OTOP ไปลงเป็นแหล่งขายสินค้า เขาจะหาตลาดตัวนี้เพิ่มมากขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ งานพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ดี ปัญหาคือเราจะทำงานเชิงรุกและลึก